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คำนิยม

 ถาถามวาหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสูโลกแหงการอยูรวมกันดวย 
สันติระหวางมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับธรรมชาติแลว อะไร 
สำคัญที่สุด คำตอบอาจจะมีหลากหลาย แตคงจะไมลงตัวถาไมใชการมี 
“หัวใจของความเปนมนุษย”
 ไมมีสัตวชนิดใดที่สามารถทำลายโลกได เพราะสัตวอยูตามธรรมชาต ิ
ธรรมชาติไมทำลายธรรมชาติ แตมนุษยเปนสัตวที่ผิดธรรมชาติได จึงทำลาย 
โลกได มนุษยมีความโลภมากผิดธรรมชาติ และสามารถคิดเทคโนโลยีที ่
ขยายความโลภใหมากอยางไมมีที่สิ้นสุด เทคโนโลยีที่วานั้นคือเงิน ในขณะที ่
อาหารเปนของจริง แตเงินไมใชของจริง ลองนึกภาพดูวาจำนวนเงินนั้น 
เราสามารถเติมตัวเลขเพิ่มเขาไปเทาไรก็ได เชน  ๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐…
เติมไปจนสุดขอบฟาเลยก็ได แสดงวามันไมใชของจริง แตเปนมายาคต ิ
ที่มาขยายความโลภออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด

 เม่ือมนุษยมาถือการพัฒนาที่เอาเงินเปนตัวต้ัง ก็เทากับเอาความ
โลภอันไมมีที่สิ้นสุดเปนตัวต้ัง การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร 
นานาชนิดเพ่ือเปลี่ยนใหเปนตัวเลขใหมากขึ้นๆ โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น 
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยูรวมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด 
จนไมมีทางออกดวยการ “พัฒนา”

 แตมนุษยก็มีธรรมชาติที่วิเศษสุดอยูอยางหนึ่ง ตามคำวา “มนุษย”  
นั้นเอง มนุษยแปลวาจิตใจสูง มนุษยตางจากสัตวตรงที่มีจิตใจสูง   

ที่ปรึกษา 
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ  
นพ.อุกฤษฏ มิลินทางกูร

อำนวยการ ประสานงาน
นิรชา อัศวธีรากุล 
ณนุต มธุรพจน   
จรินพร คงศรีจันทร  
นวินดา จัดหงษา  

จัดพิมพ และเผยแพรโดย
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ชั้น 2 อาคาร 88/37 ติวานนท 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0-2590 -2304  โทรสาร 0-2590 -2311
เว็บไซต www.nationalhealth.or.th
         

บรรณาธิการ 
ยุทธนา วรุณปติกุล 
      
ผูเขียน 
รวิวาร โฉมเฉลา

ศิลปกรรม และรูปเลม 
สำนักพิมพ Organic Books 

พิสูจนอักษร 
สมประสงค บุญผอง 
ขนิษฐรัตน มัสพันธ  

ภาพปก
กันจณา ดำโสภี
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คำนิยม
แมเราจะเพียรพยายามสรางและรณรงค สงเสริม “สังคมแหง 

สุขภาวะ” ในรูปแบบตางๆ มากมายเพียงใด แตสังคมแหงสุขภาวะท่ีแทจริง
ยอมไมอาจเกิดขึ้นได หากมนุษยซึ่งเปนผูขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง 
“หัวใจของความเปนมนุษย” หรืออาจสรุปคราวๆ ไดวา “คนที่มีคุณงาม 
ความดีอยูในหัวใจ” ยอมมีจิตสำนึกหวงใยทั้งตอตนเอง ผูอื่น สรรพชีวิต 
ทั้งมวล และสิ่งแวดลอม และเมื่อบุคคลผูนั้นลงมือกระทำการใดๆ เขาก็จะ 
กระทำอยูบนพ้ืนฐานของการไมสรางความเดือดรอนใหแกทุกคนและทุกส่ิง
เหลานั้น
 เม่ือราวตนปที่ผานมา คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮารวารด 
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรผลการวิจัยใน 
วารสารการแพทยบริติช เมดิคัล มีเนื้อหาสำคัญสรุปไดวา จากการศึกษา 
พฤติกรรมกลุมตัวอยางกวา 4,700 คน เปนเวลา 20 ป พบวา “ความสุข” 
สามารถติดตอแพรจากบุคคลหน่ึงไปยังอีกบุคคลหน่ึงได ดวยการไดรับทราบ 
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข และเมื่อบุคคลหนึ่งไดเขาไปอยูใน 
เครือขายแหงความสุขแลว เขาก็จะทำใหเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีนอง และคนใกลชิด 
มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปดวย เพราะภาวะทางอารมณของคนเรา
ไมไดขึ ้นอยูกับตัวเราเพียงคนเดียว แตยังเกี่ยวพันกับการกระทำและ 
ประสบการณของผูอื่นดวย ไมวาจะเปนบุคคลที่เราเก่ียวของดวยโดยตรง 
หรือไมไดรูจักเปนการสวนตัวก็ตาม ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ความสุข 
เปนโรคติดตออยางหนึ่ง

จิตใจสูง หมายถึง จิตใจท่ีเห็นแกคนอื่นและส่ิงอื่นอยางไมนาเช่ือ เพราะ  
อยางนี้ มนุษยจึงมีความดีที่สามารถทำเร่ืองดีดีไดอยางสูงสุด เนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เปนศักยภาพในความเปนมนุษยเทานั้น เราจึงเรียกกันวา  
“หัวใจของความเปนมนุษย” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเปนมนุษย
มาดวยกันทุกคนและรูวามันใหความรูสึกท่ีอบอุนและเปนสุขอยางล้ำลึก
เพียงใด 
 ในกระแสธารของอารยธรรมวัตถนุยิม บริโภคนยิม เงินนิยม กย็งั 
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเปนมนุษยอยูในทุกพ้ืนท่ี เพราะมัน
เปนธรรมชาตอิกีดานหนึง่ของมนษุย ถาเราบนัทึกเรือ่งราวดดีมีาเผยแพรกนั  
มนุษยก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากข้ึน ความสุขและความดีเปนเร่ืองที่
ระบาดได สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ(สช.) พยายามเคลือ่นไหว 
“สงัคมไทยหวัใจมนษุย” และพยายามสงเสรมิใหม ี“ธนาคารของเรือ่งราวดดี”ี  
หวังวาเรื่องราวดีดีเลมนี้ จะเขาไปสัมผัสสวนลึกในจิตใจของผูคนอยาง  
กวางขวาง ดวยสัมผัสสวนลึกในจิตใจเทานั้น ท่ีจะชวยใหโลกงดงามนาอยู 

     ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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คำนำ
การเปล่ียนแปลง - วลียอดฮิตแหงป 2551 
แทจริงแลวการเปล่ียนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาแหงการ 

ดำรงอยูของมนุษยชาติ ภายใตนามที่อาจเรียกไดวา “การพัฒนา”
นับแตที่มีการพัฒนาเกิดขึ้น วิถีชีวิตของมนุษยยิ่งออกหางจาก 

“ธรรมชาติ” อันเปนตนกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากข้ึนทุกที จนทำให 
“ธรรมชาติแหงหัวใจของความเปนมนุษย” เริ่มเปล่ียนแปลงไป

…………………..
ธรรมชาติแหงความเคารพและเกรงกลัวในปรากฏการณธรรมชาติ 

เปลี่ยนไปเปนความม่ันใจและความอหังการท่ีจะเขาควบคุมธรรมชาติ
ธรรมชาติแหงความเอื้อเฟอเผื่อแผและชวยเหลือแบงปนระหวาง 

เพื่อนมนุษย เปล่ียนไปเปนการคากำไรและเอารัดเอาเปรียบ
ธรรมชาติแหงการดำรงอยูดวยความเรียบงาย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว 

พึ่งพิงและตางตอบแทนกับธรรมชาติ เปล่ียนไปเปนการผลิตดวยเทคโนโลย ี
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกวาคุณภาพของสิ่งแวดลอมและสรรพชีวิต

ธรรมชาติแหงการมองเห็นความงามของภูเขา ปาไม ลำธาร ทองฟา 
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อสวนรวม เปลี่ยนไปเปนการครอบครองและ 
ตีมูลคาในรูปของตัวเงิน

…………………..
ทายที่สุดแลว ความเปล่ียนแปลงที่มีเศรษฐกิจและเงินเปนตัวตั้ง 

กลับนำสังคมมนุษยไปสูผลกระทบมากมาย 

 ดวยนัยเดียวกันนี้ “หัวใจของความเปนมนุษย” ก็นาจะเปน 
โรคติดตอไดเชนกัน และเร่ืองราวดีดีท่ีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ 
แหงชาติ (สช.) ไดรวบรวมมาไวในหนังสือเลมนี้ รวมถึงอีกหลายเร่ืองราว 
ที่รวบรวม ไวในธนาคารเร่ืองราวดีดีแหงชาติ ก็นาจะชวยทำให “หัวใจ 
ของความเปนมนุษย” ติดตอแพรขยายไปยังคนไทยทุกคนไดอยาง 
กวางขวาง และเมื่อนั้น ก็คงจะกลาวไดเต็มปากเต็มคำวา “สังคมไทย 
คือสังคมแหงสุขภาวะ”
 
                                                                      
            นพ.มงคล  ณ สงขลา
     ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร 
          การสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย
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…………………..
จากผูพยายามควบคุมธรรมชาติ จึงเปล่ียนมาเปนผูเรียนรู เขาใจ 

และยอมรับในความย่ิงใหญของธรรมชาติ
จากผูขาย จึงเปล่ียนมาเปนผูให
จากมุงคากำไรสูงสุด จึงเปล่ียนมาเปนการพึ่งพาบนรากฐานของ 

ความหวงใยตอชีวิตและสังคม
จากท่ีเคยทำงานเพ่ือเงินและการถีบตัวไปสูสถานภาพท่ี (คิดวา) สูงข้ึน 

จึงเปล่ียนมาเปนความใสใจตอเพื่อนมนุษยและผูดอยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย

…………………..
เมื่อการเปล่ียนแปลงนำพาผูคนใหคืนกลับมาสูการเปน “มนุษยที่มี 

หวัใจของความเปนมนุษย” อีกครั้ง “เรื่องราวดีดี” มากมายท่ีกระจายตัวเกิดข้ึน 
ณ มุมเล็กมุมนอย ทั่วไทย ทั่วโลก จึงเริ่มปรากฏข้ึน  

เรื ่องราวดีดีสวนหนึ่งจะนำมาเก็บไวใน “ธนาคารขอมูลเรื ่องราว
ดีดีแหงชาติ”  ซ่ึงจะเปนฐานขอมูลเพื่อประโยชนของสาธารณะเพื่อใหเกิดการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในวงกวาง เปนการสรางเสริมกำลังใจใหแกผูคนที่มุงมั่น 
ในการสราง “สังคมที่ตองการ” และที่สำคัญ เปนแรงบันดาลใจใหผูคน 
อีกกลุมหนึ่งที่กำลังมุงมั่นในสิ่งเดียวกัน
 เม่ืออาน “เรื่องราวดีดี” ในหนังสือเลมนี้จบลง คุณอาจคนพบวา…
 ทายที่สุดแลว สุดทายของการเปล่ียนแปลง จะนำพาผูคนกลับคืน 
สูธรรมชาติ 
 สูการมองเห็นคุณคาของทุกสรรพสิ่งดวยหัวใจ 
 อันเปนหัวใจที่แทจริงของความเปนมนุษย 
 และเปนความหมายท่ีแทจริงของการพัฒนา
                                                                            
                                                นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
                                        เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ปาไมที่ลดลง มลพิษที่เพ่ิมขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน  
อาหารและแหลงน้ำ 

ความลมสลายของชุมชน  ความเจ็บปวย  ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
หนี้สินทวมหัว ฯลฯ 

มนุษยทุกคนลวนไดรับผลกระทบนี้ ไมทางใดก็ทางหนึ่ง  
เพราะตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย   

ทั้งปวง  
จึงมีผูคนกลุมเล็กๆ หลากหลายกลุม ไดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง  

อีกคร้ัง บนแนวทางของการกลับคืนสูธรรมชาติใหมากที่สุด 

  เชนเดียวกับผูคนจากทุกภาคสวนในสังคมไทยที่มีสวนรวมในการราง 
“พระราชบญัญตัสิขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550”  เพือ่มุงหวงัใหเปนกฎหมาย  
ทีเ่ปนเคร่ืองมอื กลไกในการเชือ่มประสานและขับเคลือ่นสงัคมไทยไปสู   
“สงัคมสุขภาวะ”    

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดดำเนิน “โครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสรางสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย” 
ขึ้น โดยเล็งเห็นวา สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษยนั้นตองอาศัย  
การพัฒนาประเทศอยางสมดุล ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ภายใต
บริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสรางการมีสวนรวมจาก
กลัยาณมติรทุกภาคสวนในสังคม เขามารวมขับเคลื่อนดวยหัวใจของความเปน
มนุษยเปนพื้นฐาน  

ดวยยุทธศาสตรของโครงการ ที่มุงเนนการพัฒนาเครือขายการเรียนรู  
รวมกัน พัฒนากระบวนการสรางและจัดการความรูที่เนนในทางสรางสรรค  
สิ่งดงีามใหเกดิข้ึน โดยผานกระบวนการส่ือสารทางสงัคมและนำไปสูคานิยม  
ใหมของสังคม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนโยบายสาธารณะท่ีเอื้อตอการพัฒนาไปสู  
สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเปนมนุษย 
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ไมใชแคกาแฟ…แตคือ “การอยูรวม”

หนทางเริ่มสูงชันขึ้นเรื่อยๆ ขุนเขานอยใหญผุดขึ้นเรียงรายสลับ
สลาง ชะโงกมองยังไหลทาง ภูเขาตัดหักลงไปเปนหุบเหวลึกวาง ที่เห็น
แวววาวเปนแองใหญตรงใจกลางคืออางเก็บน้ำเหนือเขื่อนแมสรวย แวด-
ลอมดวยเทือกดอยนอยใหญของดอยวาวี เราเดินทางตามกลิ่นหอมหวน
ของกาแฟ สูงขึ้นไป สูงขึ้นไปเรื่อยๆ สู “ดอยชาง” …

หลายคนอาจจะเคยไดยินชื่อกาแฟดอยชางผานห ู แตหลายคน 
ไม ชวงหลายปมานี้ มีกาแฟมากยี่หอออกมาอวดโฉมตามทองตลาด 
ทั้งในแบบไรการตกแตงรูปลักษณ เพียงแคแปะสติ๊กเกอรยี่หอที่ทำขึ้น 
อยางงายๆ หรือชนิดอยูในบรรจุภัณฑไฉไล สถิตเรียงรายอยูบนชั้นใน 
ซูเปอรมารเก็ตขนาดใหญ ทั้งบอกที่มาและไมบอกที่มา ลิ้นจระเขอยาง 
เรามองแบบผานๆ กาแฟก็คือกาแฟ ขอแคใหมีกลิ ่นหอม รสชาติ 
เขมขนเปนใชได สวนราคา ไมทำรายกระเปาก็ดีถมไป สวนใหญเรา 
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ตำบลวาวีสูงขึ้นไป เผชิญหนากับขุนเขาทุกทิศทาง 
ระยะทางเกือบ 30 กิโลเมตรกวาจะถึงที่หมายนั้น  
พาหนะโฟรวีลคันใหญทำใหการเดินทางดูเปนเรื่อง
งาย แตวาของจริงนั้นอยูในชวงสุดทาย

ฝนที่ตกตอเนื่องมานานนับสัปดาหทำให 
ถนนชวงสุดทายเพียง 3-4 กิโลเมตรกลายเปน 
หลมโคลนขนาดใหญ แตสารถีผูคุยเพลิน เลาบอก 
เรื่องราวของดอยชางดวยสีหนาแยมยิ้มไมมีทีทา 
หนักใจ เขาประคองรถคันใหญฝาดงโคลนที่บางชวง
ลึกเกือบถึงขอบหนาตางไปอยางนุมนวล

“นี ่ดีแลวนะครับ เมื่อกอนยิ่งกวานี้อีก 
พวกผมนี่ลงไปไมไดเลย คนขางนอกก็เขาไมได 
รถวิ่งไมได ตองอาศัยเดินเอา เราเพิ่งถมดินไป 
เมื่อสองสามเดือนกอน…ตองถมกันทุกป”

ฉันถูกเหวี่ยงไปมาเบาๆบนเบาะ รู สึก 
เหมือนนอนอยูในเปลขนาดใหญ รอบตัวมีแตสี 
เขียวๆของตนไม ทางดินที่แยกเลี้ยวสูดอยชาง  
ดานหนึ่งคือไหลเขา อีกดานคือตัวดอยที่ถูกตัดเปนถนน ทั้งสองฝงเปน 
สวน มีตนไมทรงพุมขึ้นกระจาย

“นี่ไงครับ ตนกาแฟ” อาเดลชะลอความเร็วชี้ชวน สำหรับคนที่ 
รูจักแตกาแฟสำเร็จ ที่เห็นนั้นนาประหลาดใจไมนอยกวาตอนแรก กอน 
เขาเขตดอยชาง ดอยลูกที่อยูเชื ่อมติดกันแตมีมุมเฉียงจากดวงตะวัน 
นั้นตางจากดอยชางเล็กนอย มีตนกาแฟแคระๆขึ้นหร็อมแหร็ม  

“แปลกนะครับกาแฟนี่ ปลูกดอยอื่นก็ไมได ปลูกไดแตดอยชาง 

อาศัยกาแฟทันใจที่ใชแคน้ำรอนราดเทานั้น แตวันนี้มุมมองของเรากำลัง
จะเปล่ียนไป มีบางอยางจุดประกายขึ้นในใจ หลังจากไดรับรูเรื่องราวหนึ่ง

ฉันเดินทางมาถึงอำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เมื่อยามบาย 
สอดสายสายตามองหารานกาแฟดอยชาง จุดนัดหมายบนเสนทางเชียงใหม-
เชียงราย ผูชายผิวขาวเหลือง แตงกายลำลอง รอทาอยูในรมเงารมรื่น 
เย็นสบายกลางแดดบาย เขาเชิญชวนฉันดื่มกาแฟดอยชางถวยแรกในชีวิต 
ณ รานกาแฟตกแตงเรียบงาย บรรยากาศเงียบสงบ กาแฟเอสเปรสโซ 
เขมขนแกวนั้นปลุกฉันตื่นข้ึนรับประสบการณใหม… 

อาเดล หรือชื ่อภาษาไทยวา ปณชัย พิสัยเลิศ กรรมการ 
ผูจัดการบริษัทดอยชางเฟรชโรสเต็ดคอฟฟ จำกัด ใหเกียรตินำเราขึ้นสู 
ดอยชาง จากตัวอำเภอไปไมไกลก็ถึงถนนขึ้นดอยแลว ผานหมูบานตีนดอย 
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ดอยชางเพิ่งตั้งเมื่อสามสิบสี่สิบปมานี้ไมใชเหรอ ผมก็บอกวานั่นคือสิ่งที่ 
คุณอานมา แลวใครเขียนละ ใครเปนคนเขียนประวัติศาสตร …คืออยางนี ้
พี่นองอีกอ หรือชนเผานี่เขาเคลื่อนไปมาตามพรมแดนอยูแลว ถาอยาง 
งั้นคุณพิกอมาจากไหน เราเพิ่งจะมาตั้งหลักแหลงกันทีหลังเพราะยายไป 
ไหนไมไดแลว”

ขอความหลังมาจากผู เฒาผมเปย 
อาบอหรืออาบอเจะเปย บุคคลสำคัญคนหนึ่ง 
ของกาแฟดอยชางซึ่งเราไดพบพรอมกับพี่นอง 
ดอยชางคนอื่นๆ เมื่อพาหนะฝาโคลนเลนมาถึง 
ที่หมาย เนินยอมๆกอนถึงหมูบานดอยชาง 
เปนที่ตั้งบริษัท สถาบันกาแฟ โรงเก็บ คัด 
เลือกและคั ่วกาแฟ แปลงเพาะกลา สวน  
รวมทั้งรานกาแฟมุงหญาคานานั ่งในอาณา 
บริเวณกวางทามกลางสายหมอก  

วิชา พรหมยงค หรืออาบอ ประ- 
ธานบริษัทดอยชาง กิจการที่ทำเงินหลายพัน 

ลานเขาประเทศ ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากแคนาดา นั่งรอเราอยูแลวที่
รานกาแฟอยางสบายๆ เราวางกระเปาสัมภาระลงกอนตรงเขาไปคารวะ  
ฉันพบวา เครื่องแตงกายไมสุภาพรัดกุมไมเปนปญหา และการพินอบ- 
พิเทาไมใชเรื่องจำเปนสำหรับที่นี ่ สุภาพบุรุษผมยาวสีขาวแซมหนวดเครา 
และปอยผมเปย ดูราวกับเซียนผูเฒาทานนั้น รอยยิ้ม ไมตรีจิต และ 
ความเปนกันเองหลั่งไหลมาอยางเปนธรรมชาติ ทั้งที่เขาตองสละเวลา 
จากภารกิจการงานอันเรงรัด ระหวางการเติบโตขยายชื่อเสียงและกิจการ 
แบบพรวดพราดของดอยชางเพื่อมาพบและพูดคุยกับผูผานทางเล็กๆ 
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อิสระ คือจังหวะอันเปนธ
รรมชาติของทุกชีวิต 

ผู ที ่เขาใจอยางลึกซึ ้งถึงคว
ามหมายของอิสรภาพมากที่สุดกลุม 
หนึ ่ง ก็คือ คนพิการขั ้นรุนแรงที ่เ
คลื ่อนไหวไดเพียงจากชวงคอขึ้นไป 
อันเปนสภาพที่ผูคนมากมายหวาดกลั
วย่ิงกวาความตาย 

บางคนเรียกมันวา “การตา
ยทั้งเปน” เพราะทั้งที่ยังมีลมหายใจ 
ทวาสิ้นไรอิสรภาพที่จะดำเนินชีวิตใหเ

คลื่อนไหวไดดังใจกำหนด
…ความทอแท สิ้นหวัง หลั่งไหลเขามาทวมทนจนพลังชีวิต 

ออนลา โลกที่เคยกวางใหญไพศาลหดเหลือกวางเพียงเตียงนอน สูง 
เพียงเพดาน เชนเดียวกับความเชื่อมั่น ความใฝฝนที่สูญสลายหายไปกั
บวันเวลา

แตในรางที่พิการเทาเดิม บางคนปลดปลอยตัวเองใหเปนอิสระ 
ไดสำเร็จ และเสนทางของคนเหลานี้คือตนแบบที่สงตอแรงบันดาลใจ 
กลายเปนพลังแหงความเปลี่ยนแปลงใหแกผูคนมากมาย 

อีกทั้งนำไปสูการปลดเปล้ืองความทุกขใหแกเพ่ือนรวมสังคม
ดังเรื่องราวที่พวกเขามาชวยกันเลาใหเราฟง นับจากบรรทัดนี้.

..

ที่เดียว พี่ดูตรงขวามือ กาแฟนี่เขาปลูกมาประมาณสิบปแลว แตกาแฟ 
ไมโต ผมก็ไมรูวาทำไม ทั้งท่ีอยูติดๆกับดอยชาง” 

ใช อยูหางจากดอยชางเพียงไมกี่สิบเมตรเทานั้น แตพื้นที่ใกล-
เคียงกลับไมสามารถปลูกกาแฟใหงามได เราเห็นชัดถนัดตาจนนึกสงสัย 
อยูในใจวา หรือกาแฟเปนตนไมออนไหวเปนพิเศษ เหตุใดกาแฟดอยชาง
จึงดีเดนเปนที่เลาลือ

หนังสือ กาแฟดอยชาง บอกขอมูลที่นาตื่นเตน กาแฟดอยชาง 
อันเปนทั้งชื่อ ยี่หอ และที่มาของกาแฟนั้นผานการทดสอบจากคณะ 
กรรมการ coffee review: The World’s Leading Buying Guide 
ซึ่งไดรับการเชื่อถือทั่วโลก ขณะนี้ผานการ cupping หรือวัดคุณภาพ 
ไดอันดับที่สองของโลกไปแลว   

ทวา เรื่องราวเบื้องหลังควันกรุนนั้นกลับสูบฉีดหัวใจ กาแฟซึ่ง 
ไมไดมีโลโกเปนรูปขุนเขาที่ตั้ง แตหากใครติดตามเสาะหามาชิม จะสังเกต 
พบรูปใบหนาชายวัยกลางคนโพกผาแบบอีกอ (อาขา) เขานั่นเองเปนผู 
เริ่มตนปลูกกาแฟบนดอยชาง นั่นหมายถึง กาแฟมาตรฐานระดับโลก 
จากเมืองไทยยี่หอดอยชางเปนกาแฟที่ปลูก ผลิต ขาย และสงออกโดย 
พี่นองชนเผา ซึ่งถูกรังเกียจวาดอยการศึกษา โง เปนเทิ่น พูดไทยไมชัด 
 ชายในภาพ ลุงพิกอ แซดู บิดาของคุณอาเดลนั้นตั้งรกรากอยู
ที่ดอยชางมานานแลว  

“เรื่องหมูบานนี่ เขามาใหมๆมี 3 ชนเผา มง ลีซู อีกอ มง 
มากอน ลีซู แลวก็อีกอ สื่อกันดวยภาษาไทย ตอนนี้เปนอีกอมากกวา
อีกอเยอะประมาณ 80 เปอรเซ็นต อยูรวมกันมารอยกวาปแลว” 

อาเดลพูดถึงหมูบาน
“มีฝรั ่งติดตอผมมาจากตางประเทศ บอกวา เขาอานเจอวา 
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ร่ำรวย มีรายไดเพียงไมกี่พัน แตพวกเขาก็ไมมีทางเลือกจวบจนกระทั่ง 
ในหลวงเสด็จประพาสไปตามดอยตางๆ และมีพระราชดำริเรื่องการหาพืช 
ชนิดอื่นมาทดแทนฝนในชวงป 16 จากนั้นเมื่อโครงการหลวงติดตามมา  
ฝนก็เริ่มหดหายไปพรอมกับการกวาดลาง สวนกาแฟ ชาวดอยชางไดรับ
พระราชทานพันธุอาราบิกาชั้นดีมาในป 2526 นี่เอง     

“เราเอาพระราชดำริมาใช ทุกวันนี้เราทำตามพระราชดำริของ 
ในหลวงทาน แตเรานำมาตอยอด ไมหมกเม็ด… จุดเริ่มตนคือไดบัตร 
ประชาชน จากบัตรประชาชน เรามีความรูสึกเปนคนขึ้นมา ทำใหเรา 
ไดเรียนรู ตอยอด จากจุดนี้ทำใหเรารูวา ในหลวงทานไมเคยคิดผิดเลย 
ทานดูแลพสกนิกรมาอยางไร วันนี้เราตอยอด เราทำได โดยไมตอง 
พึ่งรัฐบาล ไมตองพึ่งใคร ไมใชวาเราอยากจะอยูอยางเปนอิสระ แตเรา 
พยายามจะพิสูจนใหทุกคนเห็นวา ที่ในหลวงทานเพียรพยายามมากวา 
หกสิบปนั้นนะ ทานคิดถูกทั้งหมด…”

สามสิบกวาปที่ผานมา บนดอยชางเริ่มปลูกกาแฟประมาณ 40 
ครอบครัว เปนโครงการนำรอง มีไมเมืองหนาวชนิดอื่นบาง เชน ทอ  
บวย มะคาเดเมีย ตอมาเหลือประมาณสิบกวาครอบครัว เพราะถูก 
ฟนทิ้งหมด

“กาแฟกิโลละยี่สิบกวา 
บาทกะลา (สีเปลือกออกแลว) 
ตัวเชอรี่ (กาแฟสดเด็ดจากตน) 
นี่ 6 บาท 8 บาท บางปก็ขาดทุน 
สวนมากก็ขาดทุน มันไมมีอะไร 
ใหเราทำแลว กาแฟนี่ไมเยอะ 
ปลูกกะหล่ำปลีก ับมะเขือเทศ 
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อยางฉัน   
บนดอยชางซึ่งไมแตกตางจากดอยอื่นๆในภาคเหนือของไทย 

เปนที ่อยู อาศัยเคลื ่อนยายไปมาของพี ่นองชนเผาซึ ่งถูกเรียกอยาง 
แบงแยกแตไหนแตไรมาวา ‘ชาวเขา’ ไมใช ‘ชาวเรา’ ผูคนบนที่สูงทั้ง 
ลาหู (มูเซอ) อาขา (อีกอ) เมี่ยน (เยา) มง หรือลีซู ปกาเกอะญอ 
(กะเหรี่ยง) นั้นมีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม เพาะปลูกขาวไรพืชผักบนที่สูง 
ชวงกอนป 2526 พวกเขาถูกมองวาเปนผูตัดไมทำลายปา เนื่องจาก 
วิถีการทำไรหมุนเวียน ซึ่งเคลื่อนยายพื้นที่การเพาะปลูกในรอบ 3-4 ป 
กอนจะกลับมาทำกินยังที่แปลงเดิม หลังจากเวนวางใหพื้นดินฟนตัว 
วิถีซึ่งตางจากคนพื้นราบนั้น ทำใหถูกเขาใจวาเปนการทำไรแบบเลื่อนลอย 
ไรที่หมาย คือถางปาเพาะปลูกไปเรื่อยๆ แถมยังมีชื่อเสีย(ง)อันโดงดัง 
ในเร่ืองการปลูกฝน วัตถุดิบสำหรับผลิตเฮโรอีนท่ีแพรกระจายขามโลก

“ผมเขาใจพี่นองผม เขาทำเพื่อความอยูรอด ไมมีใครอยากทำ 
ผิดกฎหมาย ถาเรารูวามันผิด แตมี 
ใครรูไหมละ จะไดรับการสื่อสารจาก 
ไหน กูปลูก มึงมาซื ้อ แตถาปลูก 
อยางอื่นตองเอาลงไปขาย แตพอลงไป 
พนตีนดอยก็โดนจับแลว ขายผักผลไม 
ไดสองสามรอย ถูกจับเสียสองพันหา 
ติดคุกอีกตางหาก แตฝนมีคนนั่งเฮลิ-
คอปเตอรมาซื้อถึงท่ี”

ประธานบริษัทรูปลักษณศิลปน 
ยอนหลังไปอยางไดอารมณ สมาชิก 
รุ นเยาวรวมแจง ปลูกฝนนั้นใชวาจะ
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ขางตนนั้นคือศักยภาพสูงสุดจากพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมดที่ดอยชางมี  
ระหวางนี้ก็คือรอใหกาแฟโต ใหผลผลิตซึ่งใชเวลาราว 3-4 ป

“กาแฟดอยชางเปนกาแฟที่ผลิตบนดอยชางลวนๆ บนอัลติจูด 
ที่อยูสูงกวาระดับน้ำทะเล 1,200 ขึ้นไป ซึ่งตรงนั้นถือวาเปนสุดยอดของ 
พื้นที่สำหรับปลูกกาแฟ มันจะเปนกาแฟแบบสตริกลี่ ฮารดบีน (strictly  
hard bean) การเจริญเติบโตชา การสุกของผลจะชากวาที่อื่น ดังนั้น 
ในการที่มันสุกชา มันก็จะเก็บเกี่ยวธาตุอาหารจากดินไดมากกวา ความ
หนาแนนของเนื้อเมล็ดก็จะมากกวา ชัดเจนกวาพื้นที่อื่น”

นี่เองคือสาเหตุที่ทำใหกาแฟจากดอยชางคุณภาพคับแกว แถม 
ขจรขจายไปทั่วโลก จนมีฝรั่งมาขอรวมทุนเปนตัวแทนจำหนายในประเทศ 
ตางๆ ความเปนพืชประเภท shade grown หรือตนไมที่ตองอาศัย 
รมเงาอยางที่พี่วิชาบอกชี้นัยความละเอียดออนที่เราสงสัย ถาองศาตะวัน
เปลี่ยนแปลงไป แสงแดดแรงกลาขึ้น ดอยลูกใกลเคียงยอมจะมีความชื้น
นอยกวา แนละวา กาแฟอาจไมขึ้นงามเทา หรือวาผลผลิตที่ไดก็จะให 
รสชาติหรือคุณภาพท่ีแตกตาง

แตอยางที่บอก เรื่องราวที่กระตุนเราสูบฉีดหัวใจฉันคือเบื้องหลัง 
กาแฟถวยนี้ตางหาก เหตุใดพี่นองอีกอจึงมีความเขมแข็ง รวมไมรวมมือ 
กันรื้อฟนกาแฟขึ้นมาแบบครบวงจร มีคุณภาพและชื่อเสียงระดับโลก 
หนำซ้ำยังสรางเม็ดเงินจำนวนมหาศาล เปลี่ยนแปลงชีวิตและหมูบาน 
ภายในเวลาไมถึงสิบป ชาวดอยชางสี่หาคนที่รวมอยูรวมสูมาตั้งแตตน 
รอเลาใหเราฟงอยูแลว

“มาคุยพรอมๆกันเลย ไมตองสัมภาษณทีละคนหรอก มันไมม ี
เรื่องอะไรปดบัง พวกเราเปนแบบนี้ คุยก็คุยดวยกัน” พี่วิชาบอกอยาง 
เปนกันเอง       
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มากกวา บนนี้มีคนเขามาสงเสริมอยูเรื่อยๆ…” ลีพี วุยยื้อ หลานชาย 
ของอาเดลเปนคนเลา

“เมื่อกอนตัดกาแฟทิ้ง แตเดี๋ยวนี้ตัดอยางอื่นทิ้ง” แมเฒา บูชู 
แซดู มารดาของอาเดลเลาดวยภาษาอีกอผานลามวา กาแฟซึ่งปลูกไป 
ก็เหนื่อยแรงเปลานั้นทำใหอยากเลิก จึงโคนกาแฟลงเพื่อปลูกอยางอื่น  
ตนที่ลมแลวไมยอมตายเหลานั้นเองกลายเปนฐานกาแฟซึ่งขยายการปลูก
จนตองเลิกปลูกพืชชนิดอื่นในเวลาน้ี       

“ตอนแรกที่ขึ้นมามีประมาณ 600 ไร พื้นที่มีประมาณพันกวาๆ 
สรุปตัวพืชผลไมนาจะเกิน 500-600 ไร ปนี้ 20,000 ไร คือพื้นที่ที่หวังผล 
นะ ไรละ 300 กิโลกรัม เทากับ 6,000 ตัน ตันละพันก็เปน 6,000 ลาน” 

ภายในเวลา 7 ปที่เกิดการรวมตัวกันของกลุมผูปลูกกาแฟดอยชาง 
จากผลผลิต 600 กวาไร ที่ไมทำกำไร กลับรังแตจะขาดทุน ปนี้ 2551 
ผลผลิตที่ไดสรางมูลคาถึง 3-4 พันลานแลว สวนตัวเลขที่คุณวิชาบอก 
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ชวงแรกนั้นเปนการศึกษาเรียนรูเรื่องกาแฟทั้งปลูกจริง ดูงาน 
อานหนังสือ และไถถามผูรู เพียงเพื่อแกไขปญหาตรงหนา หวังเขาใจ 
สิ่งที่ตัวเองทำ และทำอยางไรใหคนปลูกกาแฟไมถูกพอคาคนกลางกดราคา 
 “ผมไปหาอาจารยพัชนี (สุวรรณวิศลกิจ) ที่ มช. ไปที่คณะ 
เกษตรศาสตร ไปหาใครที่รูเรื่องกาแฟ ไปรอตั้งแตเชา ไมมีใครมาคุย 
ดวย นั ่งรอจนสี ่โมงเย็นก็เดินลงมา เพราะตองกลับบาน ผมนั่งรถ 
ประจำทางไป ตองกลับเชียงรายกอนรถหมด พอดีเดินสวนกับอาจารย 
พัชนี แกก็ถามวามาหาใครคะ ผมก็บอก บานเราปลูกกาแฟครับ อยาก 
จะปรึกษาใครสักคนเรื่องกาแฟ เชิญนั่งคะๆ แกก็คุย ใหขอมูลแนะนำ 
เราดี ทั้งที่เราคอยมาทั้งวันแลว แตไมมีใครสนใจ นั่นเปนจุดเริ่มตน  
จากวันนั้นจนวันนี ้ 7 ปแลวแกก็ยังอยูชวยเหลือเรามหาศาล”

นักวิชาการที ่ใหความรู และกำลังใจชาวดอยชางอีกสองทาน 
ตลอดมา จนมีแผนจารึกคำกลาวขอบคุณไวในอาคารสถาบันวิชาการกาแฟ 
(Academy of coffee) ที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยการเรียนรูเรื่องกาแฟเมื่อป 
2550 คือ อาจารยอาภรณ ธรรมเขต 
และอาจารย Jacques op de Laak

“ทุกคนเปนนักวิชาการท่ีเขาใจ 
การทำงานของพวกเรา” พี่วิชากลาว 
อยางซาบซึ ้ง ชาวดอยชางไมไดม ี
เฉพาะพันธมิตรเทานั้น ยังมีคนที่คอย
หักลาง สรางชื่อเสียงใหเสื่อมเสีย 

แต  ในเร ื ่องค ุณภาพกาแฟ  
ประธานบริษัทบอกวา

“ที่สงไปคัพปงก็แคอยากจะรู
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“ตอนนั้นผมสงขาไก ปกไกเขาเมืองจีน ทีนี้ตอนนั่งเรือกลับ 
เห็นหีบ ผมก็ถามวาหีบอะไร เขาบอกกาแฟ สงเมืองไทยกิโลละ 60 บาท 
ผมก็สงสัยวากาแฟบานเราก็มี แตทำไมราคามันถูก”

อาเดลซึ่งตอนนั้นเปนผูใหญบานเทาความ 
“…อาเดลลงมา ทำยังไงดีละอาบอ ปลูกกัน 500-600 ไร ขาย 

ไดสิบกวาบาท ผมก็ขอเวลาศึกษาหนอยเพราะผมไมรู จ ักกาแฟเลย  
ตอนนั้นผมเปดรานเล็กๆอยู ในเมือง พอเห็นความเปนไปไดก็ขึ ้นมา  
ขึ้นมาเนี่ยเราไมมีตัง ก็บอกอาเดลวาจะทำอะไรเนี่ยมันตองใชตัง ขายรถ 
อาเดล เพิ่งซื้อมาไมกี่เดือน 6 แสน ขายไดสามแสนสอง ใชไมกี่เดือน…

“ตอนแรกมีพี่วิชากับอาเดลสองคน แลวก็เปน 5 เปน 7 เปน 
20 เปนรอย เปนพัน มันคอยเปนคอยไป เรามานั่งคุยกัน ปรึกษากัน 
จนกระทั่งเกิดเปนเครือขาย…” ชาญชัย ประธานเครือขายผูปลูกกาแฟ 
เสริม

ฉันถามอาเดลวาพวกเขาเริ ่มตนดวยการอานหนังสือ ศึกษา 
คนควาเรื่องกาแฟกอนใชหรือไม

“ผมอานไมได พี่วิชาอานแลวคุยใหผมฟง ตอนนี้เริ่มไดบางแลว 
พี่วิชาอานแลวอธิบายใหผมฟง ผมก็อธิบายใหพี่นองฟงอีกทีหนึ่งก็เลย 
ศึกษา ขุดหลุมกันอยูประมาณหกเดือน เจ็ดเดือน ขายรถมามัดจำที่ 
แปลงแรกหาหมื่น ซื้อที่ ซื้ออะไรไปดวย ที่แรกคือโกดังเก็บกาแฟ แค 
ใหมีที่เก็บกาแฟเทานั้นเอง มีที่ตาก ท่ีเก็บ…

“ไมมีใครคิดหรอกวามันจะมาถึงตรงนี้ ผมก็ไมรู ทุกคนก็ไมรู  
เราแคตองการอยูรอด เราเรียนรูมาเจ็ดเดือนก็รูวาเอาตัวรอดไมพอ จะ 
ไปถึงไหน นิสัยผมเสีย ทำอะไรตองไดที่หนึ่งของโลก …วันนั้นคิดแควา 
ปลูกสักสามพันไร ขายไดกิโลละ 65-66 บาทก็โอเคละ พอใจละ”  

พอทองอวน
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ยัง 5-6 ขวบ (ชี้ไปที่นองๆ ที่นั่งรวมโตะ) …ทำไมผมตองทำตรงนี ้ ผม 
กินขาวอีกอ กินขาวแมว กินขาวเยา ใชไหมครับ ทุกที่ผมสนิท ผม 
ไปไหน คนก็ใหขาวผมกิน ผมอยูกับพี่นองอีกอเยอะกวาพี่นองชนเผาอื่น 
ลึกดวย ทั้งในลาว จีน พมา พึ่งพาอาศัยกันมาตลอด เขาใหเกียรติ 
ใหการดูแลเราดี ในฐานะของผูเดินทางคนหนึ่ง…คุณพิกอเปนคนที่นาเคารพ 
นับถือมาก อาเดลตอนนั้นเปนผูใหญบาน ก็ไดรับการถายทอดดาน 
จิตวิญญาณมาจากคุณพอ คือเปนหวงเปนใยทุกคน…”

ตอนแรกฉันคิดวาชื่ออาบอนั้น คงเปนเพราะวิชามีเชื้อสายจีน 
แตที่จริงแลวเปนเพราะวา เขาเขาออกวนเวียนอยูตามหมูบานจนไดฉายา
นี้มาตางหาก

“อาบอก็แปลวาไอเฒานะกา (หัวเราะ) แปลวาผูเฒา เปนคน 
ที่มีเกียรติ รอบรู นาเคารพ หรือผูอาวุโส ผมมีหลายชื่อ อูเจ เหลาจาง 
อาบอเจะเปย แปลวาคนเฒาผมเปย หลายหมูบานเรียกไมเหมือนกัน 
บางที่ก็เรียก ลุงจางขี้เมา”

วงคุยของพวกเราสรวลเสเฮฮา ทั้งดวยสาระและอารมณขัน 
มิกะ พิสัยเลิศ นองสาวของอาเดลผูดูแลเรื่องการเงินแตเพียงผูเดียวของ
บริษัทดอยชาง เสริมวา

“หนูโตมาก็เห็นอาบอแลว กลับมาจากโรงเรียน เจออาบอ 
ที่บานก็สวัสด ี เหมือนญาติผูใหญคนหนึ่ง”

วิชาบอกเราตั้งแตแรกวาอยาพยายามมองหาฮีโร อาเดลเสริมวา 
ฮีโรไมมี ฮีโรตายแลว แตฉันก็ยังอยากรู อยากคนหาตัวตนความเปนมา 
ของวิชา เพราะถามองผิวเผิน ดูเปนเรื่องธุระไมใช สำหรับคนคนหนึ่งที่ 
จะเขามาทุมเททำอะไรเพื่อชุมชนบางชุมชน โดยที่ตัวเองก็ไมไดประโยชน

“สามสิบปมันไมใชเวลานอยๆนะคุณ” วิชาย้ำเตือนสายสัมพันธ 
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วามันเปนยังไงเทานั้นเอง”
“พวกผมยังไมรูเลยวาพี่วิชาสงคัพปง พวกเรามารวมตัวกันเพื่อ

คุณภาพ ไมคิดวาการรวมกลุมจะทำใหประเทศไทยภูมิใจ” ชาญชัยเสริม
“อยาวาแตมึงเลย กูก็ไมไดคิด… ประเทศไทยเปนประเทศแรก 

ในโลกที่ไมไดเปน colony (อาณานิคม) ใครแลวปลูกกาแฟ ถึงนาภูมิใจ 
อีกเปลาะหนึ่ง กาแฟมีตนกำเนิดในคาบสมุทรอาหรับเมื่อประมาณสอง 
รอยปที่แลว ตนกำเนิดกาแฟอยูในเอธิโอเบีย อาราบิกานะ สวนโรบัสตา 
นี่โซมาเลีย จากนั้นพอคาอาหรับก็นำไปยังเยเมน ถูกขโมยโดยมิชชันนาร ี
ประเทศรอบนอกประเทศแรกคือศรีลังกา ที่เกาะบาหลีซึ่งดัตชเชาจาก 
อังกฤษ ยุคสองของการขยายฐาน ฝรั่งเศสเอาไปปลูกที่เกาะเบอรเบิ้น  
รอยกวาปก็ยังเปนอาณานิคม ไทยเปนประเทศแรกที่ปลูกอาราบิกา โดย 
ไมเปนโคโลนีของใคร เริ่มมาจากพระราชดำริของในหลวง ในหมวดสินคา
อุปโภคเนี่ย กาแฟมีมูลคาการคาเปนอันดับ 2 รองจากปโตรเลียม สวน
สินคาบริโภคอยูอันดับ 1…”

การศึกษาดูงานของวิชานั้นเลยไปยังดินแดนปลูกกาแฟของชาติ 
อื่นๆ ขณะเดียวกันกับที่รวมกับพี่นองคนควาหาวิธีแปรรูป ตั้งแตถอด 
เปลือกกาแฟ หมัก ตาก สี จนกระทั่งไดกาแฟสาร (พรอมคั่ว) ตอมา 
เมื่อธุรกิจขยายตัว จึงสั่งเครื่องคั่วราคาหลายสิบลานจากตางประเทศ 
คั่วเอง ขายเอง บรรจุหีบหอ สรางแบรนด จำหนายทั้งในประเทศและ 
ตางประเทศ  

ที่ฉันสงสัยต้ังแตกอนมาก็คือ ทั้งหมดน้ีเกิดขึ้นไดอยางไร ทำไม
วิชาซึ่งเปนคนพื้นราบถึงเขามาสัมพันธกับพี่นองอีกออยางลึกซึ้งขนาดน้ี

“ผมเปนคนชอบตนไม ชอบเดินปา แลวก็เดินปามา 31 ปเต็ม 
ไดรูจักผูใหญตามดอย ตามปา ตามเขา ตั้งแตรุนปูยา ตั้งแตพวกเขา 
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รวมยุคสมัยเดียวกับวงคาราวาน อยูเมืองไทย 7-8 เดือนก็กลับเยอรมนี
“ผมเคารพพอผมมาก ผมไดอะไรจากพอเยอะ ทานเปนนัก 

การเมืองที่เผื่อแผ และใหแมผมเลี้ยงลูก 10 คนดวยความเขมแข็ง อดทน 
แมจะเปนคนสุดทายที่กินขาว ที่บานผมมีกระทอมไวใหเพื่อนของลูกๆ 
วันหยุดเขาก็จะมาอยูกัน แมก็จะเก็บผลไมแจกจาย เผื่อแผ เอื้ออาทร 
อยูรวมกัน”

ชวงป 2530 วิชาเคยโดนขอหาซองสุมกำลังคนมาแลว จากการ
ชวยเหลือผูคนที่เพิ่งพนโทษ และหาหนทาง โอกาสกลับสูสังคมไมพบ

“ผมไมใชอยูดีๆมาสรางองคกร ผมเคยทำมาหมดแลว ไมวา 
ในลาว พมา หรือในเมืองไทย การอยูรวมเพื่อสรางงานทำใหผมมองเห็น
พลังของทุกคน ไมวาใครในสังคมจะประณามเขาวาเลวมากมายมหาศาล 
หาทางออกใหเจอเถอะ เขามองไมเห็น แตพอเราชี้นิดเดียว เขาไปได 
แลว เด็กออกมาจากคุก ผมสรางงานใหเขามหาศาล ออกจากคุกมา 
อยูกับผมหลายรอยคน มาทำลูกปด เสื้อผาชาวเขา ยี่สิบกวาปแลว 
วงการ handicraft (หัตถศิลป-งานฝมือ) นี่เอาคนคุกมาทำหมดเลย  
ผมออกทุนให เริ่มตนแค 5,000 บาท เดี๋ยวนี้เปนเถาแกกันหมดแลว”

ฉันฟงเรื่องเลาโลดโผนประหนึ่งนิยายแทบลืมหายใจ วันหนึ่งมี 
คนเพิ่งพนโทษมาที่รานของวิชา มาขอเงินซื้อขาวกิน วิชาไดพูดคุยและ
ชวยเหลือจนสามารถมีอาชีพที่เลี้ยงตัวเองไดในระยะยาว ตั้งแตนั้น ปาก
ตอปากเลาสืบกันไป ใครที่ออกจากคุกก็ตรงมาหา จนเปนที่หมายตาของ
ตำรวจดังวา    

กลับมาสูดอยชาง เราพบสายสัมพันธของวิชากับพี่นองดอยชาง 
แลว และพอจะเขาใจเนื้อหาตัวตนความคิดที่มีทั้งลูกบา ประสบการณ 
อันโชกโชน และโลกทัศนแบบไรขีดจำกัด ซึ่งไดนำมาถายทอด ปลุก 
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อันลึกซึ้งระหวางเขากับพี่นองอีกอ ชาญชัยบอกวา “พี่เขาเปนคนหนึ่งใน
หมูพวกเรา เขาพิสูจนใหเห็นความจริงใจ”

เปนความจริงใจชนิดที่ทิ้งกิจการทุกอยางของตนเพื่อมากอบกู 
สถานการณของพี ่นองที ่ปลูกกาแฟ กอนจะรวมสรางกาแฟดอยชาง  
กอนหนานี้ นอกจากคุณวิชาจะเดินปา คาของปาบาง รวบรวมของโบราณ 
และเปนมัคคุเทศกใหกับองคกรตางชาติ เชน ยูโน (สหประชาชาติ) 
แลว ยังทำธุรกิจสวนตัวหลายประเภทตามประสาคนมีไฟไมหยุดนิ ่ง  
ไมวาจะเปนโรงแรม ผับ รานอาหารในหลายจังหวัด และยังมีสวนสราง 
ไนทบาซาร ศูนยสรรพสินคาพื้นเมืองชื่อดังของจังหวัดเชียงใหมอีกดวย 
 “ผมไมไดเรียนหนังสือนะ ทุกอยางมาจากการอาน พบปะผูรู  
ผมเปนเด็กเกเร ชอบชกตอย เลนดนตรี กีฬา ไมเอาดีทางการศึกษา 
เปนลูกชาวสวน รักตนไมใบหญา ความรูที่รูเยอะคือเรื่องตนไม…”

วิชาเกิดที่บานสวน พระประแดง เมื่อคนปากไวถามวาเปนมอญ 
หรือเปลา เขาก็ตอบยาวถึงความหลากหลายและการผสมผสานของชาติ- 
พันธุจนมาเปนคนไทยในสุวรรณภูมิ แลวเผยวา เปนอิสลาม เชื้อสาย 
มอญ-มลายู กอนสรุปวา จะเปนใคร เผาอะไรนั้นไมสำคัญ เชนเดียว 
กับการยกคนบางคนขึ้นเปนฮีโร เพราะไมมีพระเอกขี่มาขาวอยูในโลก 
แหงความเปนจริง มีแตการอยูรวม ชวยกันสรางของทุกคน 

“ผมจบแค ม.8 สอบชิงทุนไดหลายท่ี ไปเรียนแลวไมชอบก็เลย
ออกไปอยูยุโรป”  

ฉันนึกภาพเด็กหนุมเลือดรอน หัวแข็ง เดินเทาทองยุโรปตาม
คำบอกเลา เขาตระเวนไปเกือบครบทุกประเทศ ที่พิสดารที่สุดนาจะเปน 
ตอนที่ไปอยูกับคนปาในแอฟริกาเปนเวลาถึง 4 เดือนโดยใชแคภาษามือ 
ชวงเหตุการณเดือนตุลา 2516 นั้น วิชากลับมาตั้งวงดนตรี “สหาย” 
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“…วันนี้เราก็เลยพยายามมาพูดคุย 
กันวา ใหลืมการรับไดไหม มารวมกลุมกัน 
แลวสราง สรางใหตัวเอง พอเราพรอมแลว 
เราก็จะเผื่อแผ ไมใชการใหนะ แลวก็จะเกิด 
การอยู ร วมขึ ้นมาเองในสังคมเล็กๆ ที ่เรา 
ทำกันมา 7 ปเนี ่ย ก็ชัดเจนขึ ้นมาเรื ่อยๆ 
พวกเราซึ่งถูกนักวิชาการ ถูกกลุมสงเสริม 
เริ ่มสรางจากองคกรตางๆ ทั ้งภาครัฐหรือ 
ตางประเทศบอกวา มีมนุษยบนดอยชางนี ้
แหละโงที่สุด ดื้อที่สุด ขี้เกียจที่สุด ผมเอา 
ตรงนั้นมารวมกัน อยากพิสูจนใหทุกคนเห็น 
เรามาเสริมฐานเรื ่องของการอยู ร วม หา 
ชองทางของการอยูรอดในระยะเวลาหกปกวา 
เราก็สามารถรวมกันไดชัดเจนนะ อาจจะไม 
รอยเปอรเซ็นต แตก็ไดรวมสรางแลว”

ทุกวันนี ้ประชากรชาวดอยชาง  80  
กวาเปอรเซ็นตของประชากรจำนวนสองหมื่นกวาชีวิต จาก 800 ครัวเรือน 
เปนเกษตรกรสมาชิกผูปลูกกาแฟของบริษัทดอยชาง 

“เราไมไดคิดธุรกิจเปนหลัก คนมองวาเรารวย เพราะเราคุยกัน 
เปนรอยลาน พันลาน เรารวมกันศึกษา ทำคนเดียวไมได ทุกวันนี้ 
มันเกิดขึ้น เพราะทุกคนรวมกัน ทุกคนสามัคคีกัน มีความอดทน ความ 
พยายาม มีความตั ้งใจ ทุกหมู บานทำไดหมด ผมทาเลยภายใน 2 ป 
แตกอนที่นี่เปนจุดเริ่มตน เปนการเรียนรูขององคกรการอยูรวม ใชเวลา 
นานหนอย 5 ป ถาเอาจากตรงนี้ไปใช 2 ปไดเลย อีโกเปนเรื่องดี ผม 
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ศักยภาพของพี่นอง
“ทำไมดอยชางมันเกิดขึ้นมาเปนกลุม สวนมากพวกเรายังมอง 

ในจุดของ heroism ยังมองวาใครที่ทำอะไรแปลกไปกวาคนอื่นไมดีไป 
เลยก็เลวไปเลย มันก็ specific ไปนิดหนึ่ง มันเนนเกินไป แตการ 
ที่เราจะทำอะไรได เรายังไมรูเลยวา ดีหรือไมดี ในวันนี้นองๆอาจจะ 
มองวามันดี แต 7 ปที่ผานมาเนี่ย เราถูกครหาวาเรากำลังทำอะไรที่ 
แปลกแยก เรากำลังขัดขืนจะโดยเจตนาหรือไมเจตนาตอสิ่งท่ีเคยเปน

“เขามีความตั้งใจดี มีความเอื้อเฟอ เขาอาจไมไดคิดวาเขาเปน 
คนดีดวยซ้ำไป แตอะไรที่เกิดขึ้นตรงนั้นเราเห็นวาควรจะทำ วันหนึ่งตาย 
ไปแลว คนหลายคนเห็นวาสิ่งที่เขาทำนะมันดี ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู 
เราไมอาจสรุปไดวามันดีหรือไมดี 

“นองๆที่มาอยากเปนคนดีคนเกง จริงๆแลวมันไมมีคนเกง ไม
มีใครดีเกินใคร ทุกคนเริ่มตนเมื่อไหรก็ไดที่คิดวามันใช เราเจอมาเยอะ  
พี่วิชาเกงจังเลย ที่ผานมาทั้งหมดมีแตคนดาผมใชไหม แลวอยูดีๆเสือก 
มาดีเอาวันนี้ดวยเหตุผลกลใด จริงๆที่มันเกิดขึ้นวันนี้ไมใชเพราะความ 
เกง คนนี้ (ชี้ไปที่ชาญชัย) เลวสุดๆ ตีหัวหมา ดาแมเจก คนนี้โงสุดๆ 
ดื้อชิบหาย (ชี้ไปยังอาเดล) แตเราตางคนตางมีพลัง คนที่มีพลังคือ 
คนที่ทำอะไรไดสุดกู มันไมไดตั้งใจที่จะทำเลว แตโอกาสไมมีใหใชไหม 
คุณมีความพรอมในการทำทุกอยาง แตโอกาสไมมี ผมรูตรงนี้นิดหนึ่ง 
คุณรูตรงนี้นิดหนึ่ง ถาเรามารวมกันได มาทำรวมกัน ทุกอยาง มัน 
เกิดอะไรขึ้นมาแนนอนเลย บนนี้ถูกแบงแยกมาสามสิบสี่สิบปแลว ถูก 
แบงแยกโดยหนวยงาน ดวยองคกรศาสนาที่เขามาแยงชิงประชากรเพื่อ 
หวังเม็ดเงิน ทุกดอยในประเทศไทยเกิดข้ึนมาดวยแบบน้ี  เขาเปนพี่นอง
แซเดียวกันดวยซ้ำไป 
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ฉันยกกาแฟสีน้ำตาลเขมในแกวใสขึ้นดื ่ม อากาศเริ ่มเย็นลง 
เรื่อยๆ ถวยนี้เปนถวยที่สามหรือสี่จำไมไดแลว แตนาประหลาดตรงที่ไม 
ทำใหเกิดอาการฤทธิ์กาแฟซาน คลื่นไส ปวดศีรษะเหมือนเวลาดื่มกาแฟ 
เขาไปมากๆ มารูทีหลังวา กาแฟที่นี่เปนกาแฟชนิดพิเศษ (speciality 
coffee) มีกาเฟอีนในปริมาณต่ำกวากาแฟทั่วไป ดื่มแลวชุมคอเพราะม ี
กรดผลไมปริมาณมาก เปนกาแฟที่มีรสชาติเฉพาะตัว หอม และปลูก 
ไดบางพื้นที่เทานั้น ทั้งโลกมีอยูแค 10 เปอรเซ็นต มินาละ! ลิ้นฉัน 
ยืนยันวา กาแฟดอยชางอรอยกวาที่เคยกินที่ไหน หนำซ้ำรสชาติยังด ี
เหมือนกันทุกถวย  

หนุมผมสั้นตัวล่ำเดินเขามา อาบอกวักมือเรียก
“ลีพีสวัสดีพี่ๆ มา มานั่งดวยกัน…ลีพีถือเปนคนเขมแข็งคนหนึ่ง

เปนนักออกแบบเครื่องจักรทุกตัวในโลก ทั้งที่ไมไดเรียนหนังสือ”
ลีพีอายุ 28 เปนลูกหลานเครือเดียวกันเหมือนพี่นองคนอื่นๆใน 

ดอยชาง เขาจบชั้นประถม 4 ออกไปหาประสบการณชีวิตตามปม ราน 
อาหาร และโรงงานขนาดเล็กที่ จังหวัดนครปฐม เปนโรงชุบสังกะสี  
เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็กลับขึ้นดอย และไดเขารวมกับกลุม เขานี่เองคือ 
ผู ถอดแบบเครื ่องจักรสำหรับสีหรือถอดเปลือกกาแฟจนไดมาตรฐาน 
ถึงขั้นสรางเองไดในตนทุนราคาถูกกวาสั่งซื้อจากตางประเทศ จนกระทั่ง 
ประเทศใกลเคียงเชนจีนสั่งซื้อแลวในเวลานี้    

สวนชาญชัยนั้น เขาเคยเปนประธานสภา อบต.มากอน แต 
เปนคนไมเอาไหน อยางไรหนอถึงไดกลายมาเปนประธานกลุมวิสาหกิจ 
เกษตรกรผูปลูกกาแฟ

“ผมเลวจนไมมีใครเอาผมแลว เมื่อกอนผมอยูในหมูบาน มีเรื่อง 
กันทุกวันทุกคืนเลย กอนเขามาหาพี่วิชา เขารูวาผมเปนคนยังไง เปน
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สอนพี่นองผม การรูจักตัวเองเปนเรื่องดี แตการหลงตัวเองเปนเรื่องไม 
ถูกตอง…”

อุปสรรคในชวงแรกของชาวดอยชางนั้นมาจากหลายอยาง ทั้ง 
คนในหมูบานที่มองวาคนกลุมนี้มาสุมหัวทำอะไรกัน แตก็ไมถึงกับตอตาน 
หรือจากธนาคาร ในชวงขยายฐาน ตั้งเปนบริษัท ราวปที่สาม เกิด 
วิกฤติทางการเงินอยางหนัก ธนาคารที่เคยตกลงเรื่องเงินกูกลับลำ ชาว 
ดอยชางตองเทขายกาแฟที่มีอยูในโกดังจนหมดเกลี้ยง ในที่สุดก็ไดรับ 
ความชวยเหลือจากกัลยาณมิตรหลายทาน จนแกปญหาพอลุลวงไปได 
จากนั้นมา เมื่อเริ่มเปนที่รูจัก ธุรกิจขยายใหญโต ทำกำไรก็ตองผจญกับ
เสียงครหานินทาอยูไมขาด ถึงตอนนี้ฉันคันปาก อดถามไมไดวา ที่อาน
พบวาพ่ีวิชานอนรองไหนั้นหนักใจเร่ืองอะไร มีอุปสรรคมากมายแคไหนหรือ

“โคตรเยอะเลย มีทุกวัน ที ่บอกนอนรองไห เปนแคคำพูด 
เราแกปญหากันวันตอวัน คนเรานะไมมีจะกิน หิวขาวก็อยากรองไหแลว 
(ขึ้นเสียงสูงกลั้วหัวเราะ) …จริงๆที่ผมนอยใจ เพราะถูกหาวาสิ่งที่เรา 
สรางเพราะผมฟอกเงิน เพราะอิทธิพล 

“ทุกวันนี้คนมอง ตองมีทหารเปนแบ็กแนเลยถึงอยูได ตองมี 
นายทุน ญี ่ปุ น ฝรั ่งเศส เยอรมัน ไมก็ตองฟอกเงิน ไมก็อิทธิพล 
ชิบหายเลย”

ประธานกลุมวิสาหกิจกลาวซื่อๆ “ผูบริหารก็มีพี่วิชา มีอาเดล 
เครือขายมีผมและเกษตรกร 12 กลุม มีแคเนี้ย ไมมีนายทุน ไมมีอะไร
ซักอยาง” 

เรื่องราวในวงดำเนินไปอยางเขมขน นอกจากอาบอ ประธาน 
บริษัท ก็มีอาเดล ชาญชัยกับพี่นองเกษตรกรอีกสองคน ขางๆอาเดล 
มีมิกะ นองสาวเขามารวมวงหลังจากพักดื่มชา  
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“ครับ ก็ชวยๆกัน ปรึกษากัน มาดัดแปลงเอง”   
ไดประสบการณจากโรงชุบหรือ
“สวนหนึ่งครับ แตกาแฟมันไมมีตนแบบ เราจะมีชางอยูที่สุราษฎรฯ 

ก็ขึ้นมาดู เราก็คุยไดวาอยากใหเปนอยางนี้ ก็ลองผิดลองถูก แลวก็ปรับดู 
ใชไดบาง ไมไดบาง ก็ตองบอกพี่เขา เราทำไมหยุด ทำเสร็จก็ลองเลย 
มันไมดีก็แกไขตรงนั้นเลย เพราะเราตองทำใหดีที่สุด ก็มานั่งสุมหัวกัน  
ทุกคนก็มา พี่ๆก็เปดใหเด็กๆแสดงความคิดเห็น”

ในเมืองไทย หรือทั้งโลก ยังไมมีเกษตรกรผูปลูกกาแฟกลุม 
ไหนเลยที่ผลิตกาแฟครบวงจร ควบคุมคุณภาพตั้งแตพื้นที่การผลิต การ
คัดสายพันธุ วิธีปลูก การดูแลเอาใจใส จนกระทั่งคนควาหาขั้นตอนใน 
กระบวนการแปรรูป ทั้งการสี การหมัก การคั่ว จนไดคุณภาพดีเลิศ 
อยางดอยชาง โดยใชเวลาแค 4 ปกวาเทานั้น

“เร็วมาก เหมือนไวรัส เหมือนตัวอะไรนะที่แบงตัว เออ อะมีบา” 
วิชาพูดถึงการขยายตัวของพื้นที่ปลูกและปริมาณผลผลิต ซึ่งสรางมูลคา 
ทางการคาเพิ่มขึ้นอยางพรวดพราดปตอป

ใชแตจะลุยปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตอยางเดียวเทานั้น พวกเขายัง 
ควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดลอม ไมวาจะในไรกาแฟ หรือวาจากระบบ 
บำบัดน้ำเสีย

“มีอาจารย นักวิชาการตอตานวาปลูกกาแฟมีโทษ ทานจบ 
เมืองนอก ดูงานที ่เมืองนอก แลวมาบอกวา ปลูกกาแฟทำลายปา   
นั่นคือสิ่งที่ทานรับรูมา…จริงๆเปนยังไง ปากับกาแฟ ป 2512 ในหลวง 
ทานนำเขามา 2516 ปฏิบัติการ มันเปนกาแฟที่อยูกับปา”

อาเดลอดไมได “เขาทำอะไรในหองอยางเดียว เขาไมเคยมา 
ตรงนี้จริงๆ
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เพื่อนรุนเดียวกับอาเดล แตความคิดจะสวนทางกัน อาเดลตองการให 
ชาวบานอยูรอด บานดอยชางมีแตปลูกกาแฟ ของเขาพยายามที่จะสราง 
ของผมพยายามที่จะทำลาย ผมไมไดปลูกกาแฟ ปลูกแคมะเขือเทศ  
ผมกินเหลา เที่ยว เลนไพ ไมไดตั้งใจมา มาเที่ยวหาเพื่อน อาบอก็ 
อธิบายใหผมฟงวา การเปนคนนี่มันตองอยางนี ้นะ ใชไหม ตองม ี
จิตสำนึก ตองชวยเหลือเพื่อน ตองสรางอะไรใหเปนองคกร สรางอะไร 
แบบใหมีความเขมแข็งข้ึนมา”

อาบอบอกวาหลังจากการพูดคุยครั้งนั้นเพียง 2-3 เดือน ชาญชัย 
ก็มาเลย พรอมกับรวบรวมพี่นอง 50-60 ครอบครัว ตั้งกลุมวิสาหกิจ 
ชุมชนขึ้น       

ลีพีกับลีเจ (เบเช) ชายหนุมลูกพี่ลูกนองวัยเดียวกันแลกเปลี่ยน
กับเราในฐานะตัวแทนคนหนุมสาววา กอนที่กาแฟจะชวยใหชาวดอยชาง
มีความมั่นคงอยูรอดไดนั้น เขาและเพื่อนๆวัยเดียวกัน ซึ่งไมคอยมีใคร 
บากบั่นเรียนจนจบชั้นประถม และยิ่งมีนอยคนลงไปอีกที่จะไดลงไปเรียน 
ตอชั้นมัธยมในตัวเมือง ไดพากันลงไปแสวงโชค หาประสบการณชีวิต 
ดวยการเปนลูกจางตามหัวเมืองตางๆ 

“ลงไปกับเพื่อนๆไปกันหลายคน ยังไมรู วาเชียงใหมเปนยังไง 
อยากจะไปสัมผัส ไปเชียงราย กรุงเทพฯ ไปแคชวงสั้นๆ ไปอยูตามปม 
รานอาหาร เราอยากไป อยากรูอยากเห็น ไปเปดหูเปดตา …

ฉันสงสัยวาเด็กหนุมรุ นลีพีที ่วันนี ้อายุยังไมถึง  30 ตอนนั้น 
มีบัตรประชาชน-เคร่ืองรางคุมกันตะรางสำหรับคนชายขอบแลวหรือ

“ไมมีครับ บัตรนี่เพิ่งไดไมกี่ปนี้เอง เราเปนเด็ก โดนจับก็คุย 
กัน ขอเขา ยังเปนเด็ก ไมอันตรายเทาไหร ยังไถเงินไมได”      

ไดยินวาลีพีเปนคนถอดแบบเครื่องน่ีนา
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กลับไปใช) ได 85 เปอรเซ็นต เราปรึกษากับคณะวิศวะสิ่งแวดลอม (มช.) 
กับ UN มาต้ังแตกอนทำอะไรเสียอีก ไมใชเราคิด แตเราแคร (เนนเสียง)”  

ขอกำหนดของกลุมเครือขายวิสาหกิจชุมชนสำหรับที่ตั้งอาคาร 
แปรรูปกาแฟนั้นกำหนดไวชัดเจนวา เกษตรกรที่รวมกลุม (plant) ซึ่ง 
ปจจุบันมี 12 กลุมนั้น จะตองอยูหางจากชุมชนอยางนอย 1 กิโลเมตร 
มีบอบำบัดน้ำเสีย พรอมทั้งบอหมักปุยชีวภาพ ซึ่งไดวัตถุดิบที่ทิ้งแลว 
จากขบวนการแปรรูปนั่นเอง มิกะบอกฉันวา

“ปุยจากกาแฟนี่สุดยอดเลยนะพี่ ทุกสวนของกาแฟนี่มีประโยชน
หมด”

ตนไมที่ปลูกในไรกาแฟนั้น มีทั้งผลไมเมืองหนาว เชน มะคาเดเมีย 
ซึ่งกำลังเพิ่มปริมาณการปลูก มีทั้งสะตอที่ริเริ่มมาไมนาน รวมทั้งบวย 
หรือทอ ซึ่งมีความเหมาะสม ใหรมเงา 
พอดีๆตามที ่ต นกาแฟตองการ แตอัน 
ที่จริงแลว กาแฟทั้งหมดบนดอยชางปลูก 
บนพื้นที่ทำกินประมาณ 20,000 ไรที่หลวง 
ใหมา ไมไดถากถางปาเพื ่อขยายพื้นที ่
ออกไป แตเปนการเปลี่ยนจากการปลูกพืช
ชนิดอื่นมาเปนกาแฟ หรือลงกาแฟใหเต็ม
พื้นที่เดิมซึ่งมีแคไมกี่ตนตางหาก

แฟใหเต

“ปาไมตองไปปลูกหรอก ปาจะขึ้นเอง ถาคนไมเขา ผมบอก 
ไปอยางนี ้ ผมโดนดา เขาไมเขาใจโครงสรางของเกษตรกรไทย …คุณไมรู 
อยาเสือก อยาทำลายคนที่เขาสราง ผมหยาบคายนะ ในการหักลาง 
ในวงวิชาการ ในที่ประชุม ตีนนี่ปลิววอน บางทีก็มีอยางอื่นดวย ผมโต 
มากับยาย ยายเปนคนเลี้ยงผมมา ภาษาไทยสมัยกอนมันเปนแบบนี ้
ตีนเปนตีน”

แตฉันไดเห็นและไดยินอีกดานหนึ่งดวย คำพูดจาที่ไพเราะสุภาพ 
ทั้งกับพวกเรา และคณะผูมาเยี ่ยมชม รวมทั้งคำสอนสั่งนองๆวาให 
อดทน รับฟงคำดาวาจากคนขางนอก เพ่ือยึดถือเปนกระจกสองตน

ชาญชัยเอยบาง “ผมเคยถูกกลาวหาวาทำลายสิ่งแวดลอม ผม 
ถูกรองเรียนไปที่อบต.จากการแปรรูปกาแฟ

“ไมมีที่ไหนในประเทศไทยที่มีระบบการจัดการปองกันเทากับที่ 
ดอยชาง อันนี้ผมไมไดพูดเองนะ แตเปนหนวยงานของ United Nation 
ที่ผานการดูงานมาทั่วโลกแลว ดอยชางชัดเจนท่ีสุด

“เราเชิญผูรูมาอบรมจากมหาวิทยาลัยตางๆจากธนาคารใหมาสอน 
ระบบระเบียบในการจัดการ เรื่องการเพาะปลูก เราเชิญนักวิชาการเกษตร 
ในการวิเคราะหวิจัยดิน ในการรักษา environment เราเชิญหัวหนาภาค 
วิชาวิศวะสิ่งแวดลอมจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชิญเรื่องไบโอออร-
แกนนิกสเฟอรติไลซิ่ง (bioorganics fertilizing)   

“เรื่องการจัดการสิ่งแวดลอม การปลูกปาทุกปที่เราเริ่มมาโดย 
ไมตองพึ่งอะไรเลย”

คิดไมถึงวา เชาวันรุงขึ้น ไหลเขาขางๆรานกาแฟที่เราไปขอดื่ม 
แกหนาว จะพบพ่ีนองกำลังชวยกันปลูกปาพอด ี วาแตน้ำเสียจากกาแฟละ

“ระบบน้ำทิ้งเปนน้ำเสียได แตสามารถ circulate (หมุนเวียน 
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Academy of Coffee

กอนเขานอนคืนนี้ ซึ่งดูทาวาจะดึก ฉันชวนคุยถึงที่มาที่ไปของ 
อาคารซึ่งเปนเรือนพัก

“เราสรางอะคาเดมีขึ ้นมาเพื่อเปนศูนยรวมในการสื่อสาร การ 
อบรม การเรียนรู เปาหมายของเราคือ ทำอยางไรใหทุกคนมีความรู  
ไมใชเด็กรุ นใหม แมแตคนโตแลว วันนี ้ทุกคนไดมีโอกาสละ โดยมี 
อะคาเดมีเปนศูนยกลาง เราก็จะชวนทุกคนมา สิ่งที่เปนความรู วิทยาการ 
ใหมๆ ใครอยากเรียนรูเรื่องนี้ ใครอยากศึกษาเรื่องนี้ เขามาศึกษาเรียนรู 
กัน เราเชิญมาจากทั่วโลกหนา ไมใชแคประเทศไทย ไมใชเลนๆนะบนนี ้
เนี่ย (หยุดหัวเราะ)”

สถาบันวิชาการการเรียนรูดานกาแฟ (Doi Chaang Academy 
of Coffee) ทำพิธีเปดไปเมื่อวันที ่ 16 เมษายน 2550 เปนอาคารหลังใหญ่  
มีทั้งหองทดลอง หองประชุมสัมมนาขนาดจุคน 40-50 คน ที่เชื่อมตอไป 
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คือโรงเก็บกาแฟ ทุกคนก็ไดชวยกันลงแรง พวกเขาเลาวา ตอนแรกออกไมเปน 
เช่ือมไมเปน ก็ใหชางขึ้นมาทำอยูสามวัน จากนั้นก็ทำกันเอง    

“ตอไปอายุก็ 58 นะ… 59 อีกหนอยเราก็ไปแลว ไมแนพรุงนี้ 
อาจจะไปแลว” อาเดลพูดยิ้มๆ 

อาบอพูดตอเหมือนใจเดียวกัน “แตเราตองสรางอะไรไว ไมใช 
เพื่อใหตัวเอง แตเพื่อสังคม วงศตระกูล” 

อาเดลหันมา
“เราไมไดหวังเฉพาะดอยชางนะฮะ เราหวังใหทุกๆดอย เพราะ 

ดอยโอกาสหมด เราก็เลยสรางโอกาสใหคนอื่นดวย คือเราไมมีโอกาส 
บัตรเอย อะไรอยางที่เลามา ดอยอื่นเขาจะไมมีโอกาสศึกษาเรื่องกาแฟ 
ที่อื่น หรืออะไรที่ทำดีๆ (เหมือนดอยชาง)”

ฉันถามทั้งสองทานวาไดเขาไปชวยดอยอื่นๆไหม คำตอบคือไม 
เหตุผลคือ

“เราเปดกวาง เพราะเขาดอยอื่นยาก มีพอคา เราเปดกวาง 
ตรงนี้ กาแฟทำเงิน มันสรางสื่อ แตหลังจากนั้นมีอะไรตั้งเยอะ คุณมา 
แลกเปลี่ยนกับเราสิ  แตละพื้นที่จะมีคนรุนเดียวกัน คุยกันได

“มีดอยอื่นมาเรียนรูเรื ่องกาแฟ จากลาว พมา แลวก็กลับไป 
ปลูกเปนรอยๆกลุม รูจากปากตอปาก จากของเรา (กาแฟ) ไปถึงเว็บไซต 
แพรไปถึง ไดผลบาง ไมไดผลบาง ตอนนี้กำลังทำรูปแบบใหเปนตนแบบ 
ใหประเทศในอเมริกาใตศึกษาอยู… มากันเยอะ มาศึกษาเรื่อง coopera-
tive

“เราเปนตัวอยางการอยูรวมที่ดีที่สุดในโลก (พูดประชดขันๆ) ทั้ง 
โง ทั้งดื้อ ขี้เกียจ ไมมีศักยภาพในดานใดก็แลวแต แตดวยระยะเวลาแค 
6-7 ป ชุมชนที่ถูกสรางขึ้นมา องคกรที่สรางขึ้นมาเริ่มเปนรูปธรรม ถึง 
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คลายฐานตัวแอลคือ โถง หองรับแขก และสวนสำนักงาน โถงกวาง 
จัดวางผลิตภัณฑ เกียรติบัตร โลรางวัล และภาพถาย สำนักงานแบง 
สวนลึกเขาไป คืนนั้นเราไดพักนอนอยางสบายบนชั้นสองซึ่งเปนเรือนนอน 
โลงยาว ขณะประธานบริษัทนอนที่ประจำ บนพรมใตโตะทำงาน สวน 
เจาหนาที่ฝายการเงินผูกุมเงินหลายพันลานนอนบนโซฟาในหองรับแขก 

“รุนผมเปนรุนท่ี 57” อาเดลกลาว
“อะคาเดมีสรางขึ้นมามีเสา 57 ตน เพราะผมถือวาอาเดลเปนคน 

ที่มีไฟในการสรางฐานของวัฒนธรรมใหม ของความคิดใหม เปนคนที่โต
เต็มที่แลว พรอมที่จะสั่งสมความรู และพรอมที่จะเสริมอีก generation 
ตอไปละ”

ปกติแลวบนดอยชางไมมีชางกอสราง แตหลังจากเกิดบริษัท 
กาแฟดอยชางก็เริ่มมีชางขึ้นในหมูบาน เพราะนับตั้งแตอาคารหลังแรก 
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บริษัทที่ไรระบบ

“อยู ขางนอกมองดอยชางไมเหมือนกันเนาะพี ่เนาะ มองจาก 
ภายนอกยิ่งใหญ ขางในเปนบริษัท ตองมีรูปแบบอะไร อยางที่พี่วิชาบอก 
ของพวกผมอยูดวยการอยูรวม อยางพวกผมเปนเกษตรกรอยางนี้ ไมมี 
สิทธิจะมานั่งกินเหลากับประธานบริษัทกาแฟดอยชาง”

“มันไมใชระบบธุรกิจ ตั้งแตอาเดลไปบอก พี่ครับชวยกันคิด 
ชวยกันทำ ผมไมไดคิดเรื่องธุรกิจ แตธุรกิจตองเกิดไหม ตองเกิด ตอง 
สรางกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลังขึ้นมาอยางเรงดวนเพื่อดูแลเม็ด 
เงิน ผมเองพี่นองใหเกียรติเปนผูนำ เปนผูวางนโยบาย ผมไมเคยแตะ 
ตองเงินบาทเดียวจนวันนี้ มีแคหนาที่วาจะใชเงินไปทางไหน”

คุยกันไปมาสักพัก ฉันก็เริ่มหายงงเรื่องบริษัทที่ไมมีระบบ บาง
ตำแหนงก็ไมมีคนทำตายตัว พนักงานไมมีใครไดรับเงินเดือน พอคอยๆ 
นึกทบทวน ภาพในสมองก็ออกมาทีละภาพ 

- 40 -

แมว าในชุมชนอาจจะย ังไม ร อย 
เปอรเซ็นต วันนี้เปน case study 
(กรณีศึกษา) ที่ใหญมาก เปน case 
study ของคนทั้งโลก  

“แตกอนมีรายไดแค 6-7 
พันบาท ทุกวันนี้ไดเปนลาน เปน 
ความภูมิใจ หมูบานทำรายไดสอง 
สามพันลาน เราจะสรางการอยูรวม 
คำตอบของทุกคนเปนแบบนี้”

อาเดลไดจังหวะ “กาแฟ 
ทำใหคนมารวมกันได ทุกคนมีจุดมุงหมายเดียวกันไมวาศาสนาไหน”

“พี่นองหลายดอยมาถามวาเราทำยังไง เราสรางคุณภาพเทานั้น 
เอง เราสอนฟรีมา 4 ป ตังคไมเคยคิด นักศึกษามาจากเมืองนอก คิด! 
เรารูเยอะ ถาเรื่องกาแฟนะ เราสงบุคลากรไปอบรมที่มิลาน ไปอยูแวนคู-
เวอร ไปเรียนรูจากทั่วโลก”

รูที่มาที่ไปขนาดนี้แลว คืนนี้คงนอนตาหลับนะ…แตวงคุยวันนี้ยัง 
ไมเลิกหรอก  

ตอนที่มาถึง ฉันเขาใจวาคงจะไดพบพนักงานในชุดเครื่องแตงกาย 
รัดกุมเรียบรอย เชนผูหญิงสวมกระโปรง ไดพบคนทำงานออฟฟศ ทั้ง 
สำนักงานในตัวเมืองเชียงราย หรือบนนี้ ก็เขาเปนบริษัทธุรกิจหลายพันลาน
นี่นา แตดูไปดูมาก็เห็นมีแคสี่หาคนที่ตามสบายเปนกันเองอยูในวงคุยนี้

ลาน
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เพราะแตละคนรวมทำกันมาตั้งแตตน และมีไรกาแฟของตนทุกคนไป แต 
ใจจริงเขาไมชอบพูดหรอก ใหทำงายกวาพูด มิกะก็บอกวา อยาพูดอะไร 
ยากๆกับพวกหนูนะ เพราะจะงง ไมเขาใจ แตวาพี่นองพูดไทยไมชัด 
เหลานี้แหละที่เปนวิทยากรใหความรูแกผูที่มาอบรม หรือสนใจดูงาน ทั้ง 
จากเมืองไทยและตางประเทศ ทั ้งชาวบานทั ่วไปและฝรั ่ง นักศึกษา 
ปริญญาตรีปริญญาโทที่เขามาทำวิจัย

งชาวบา
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มีคนสามสี่คนมารวมกันปรึกษาหาทางรอด แกไขปญหาเรื ่อง 
การปลูกกาแฟ พอพบหนทางปฏิบัติไดจริง กลุมที่เปนตนคิด แยกตัวทำ 
หนาที่เปนศูนยกลางหรือบริษัทแม มีโรงเก็บ โรงสี เครื่องคั่ว สงขาย 
ทำการตลาดทั้งในและตางประเทศ กลุมที่ปลูกก็ปลูกไป มีการแบงเปน 
กลุมชัดเจน 12 กลุม คลายบริษัทลูก บริหารกันเอง และวางกฎระเบียบ 
สำหรับปฏิบัติรวมกัน อาทิ ควบคุมคุณภาพ เชน ดูแลพื้นที่การผลิต 
ใหอยูในชวงความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่กำหนด (1,200-1,700 เมตร)  
ดูแลเรื่องสิ่งแวดลอม ทั้งการปลูกตนไมในสวนกาแฟ และท่ีโรงหมัก …อืม 
นาจะเปนแบบน้ัน    

“ตอนนี้กาแฟดอยชางก็เปนของกลุมพี่นองบนดอยชางทั้งหมด  
ใน 12 กลุมเปนของพี่นองลีซอกับคนจีน 2 กลุม ที่เหลืออีก 10 กลุมเปน 
ของพี่นองอีกอ …ตอนนี้พวกเราประกันราคาขั้นต่ำที ่ 100 บาท/กิโล ราคา 
จะขึ้นหรือลง คณะกรรมการในเครือขาย 12 กลุม จะเปนผูกำหนดเอง 
ไมไดมาจากผมหรือพี่วิชา”

ที ่บริษัทนั ้นเราไดพบแลว ทั ้งทานประธาน (อาบอ) ทาน 
กรรมการผู จัดการ (อาเดล) ผู จัดการฝายบัญชีและทรัพยสิน (มิกะ)  
วิศวกรโรงงาน (ลีพี) เจาหนาที่แผนกปฏิบัติการ (ลีเจ) ธุรการ (นองดา 
สาวนอยหนาใสที่มาไหวสวัสดีเราแลวรีบกลับบาน แตโปรดเขาใจตรงกัน 
นอกจากสองตำแหนงแรกแลว ฉันตั ้งของฉันเอง) ยังมีนองๆผู หญิง 
ผูชายอีกสองสามคนซึ่งเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆ ชวยงานทั้งที่บริษัท ชง 
กาแฟที่ราน บางครั้งก็ไปคั่วกาแฟ และผลัดกันเปนวิทยากร สวนผูปลูก 
เราก็พบชาญชัย พงศอนุรักษภูมิ ประธานเครือขายกลุมวิสาหกิจชุมชน 
(กลุมเกษตรกรผูปลูกกาแฟ)

ลีพีบอกฉันวา ทุกคนสามารถบอกเลา อธิบายเรื ่องกาแฟได 
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ความภาคภูมิใจในความเปนชนเผา

“แตกอนเด็กอีกอไปเรียน ป.1 ป.2 ก็อาย ไปเรียน ม.1 ม.2 
ยิ่งอายใหญเลย เขาไปในโรงเรียนทุกคนดูถูก อีกอกินหมา อีกอสกปรก 
วันนี้ลูกหลานเราเรียนจบปริญญาตรี ปริญญาโท brief งานเปน present 
เปน หนูเปนอีกอคะ บานหนูอยูดอยชาง บานหนูปลูกกาแฟ หนูภูมิใจ
มากเพราะวากาแฟที่พอแมหนูปลูก วันนี้อยูระดับโลกแลว”

อาเดลเสริมอาบอ “ทุกคนกลารับวาเราเปนอีกอหมด หนูเปน 
อีกอ ฉันเปนอีกอ ไมไดเกงนะครับ แตเราไดถึงขนาดนี้ ยอมรับเลยวา
เราเปนอีกอ ผมคิดวานี่เปนจุดที่นาภูมิใจที่สุดของพี่นองบนภูเขา”

พอเราถามเร่ืองวัฒนธรรมชนเผา วิชาตอบทันที
“เปนเรื่องยิ่งใหญกวาที่ใครคิด วันนี้เราสงเด็กสองคนไปเรียน 
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ผมไปดูที่ญี่ปุน อิสราเอล สวีเดน มีคนที่พรอมจะเปนอาสาสมัครเยอะเลย”
ฉันถามถึงหลักสูตร วาจะเปนโรงเรียนทางเลือกแบบนั้นหรือเปลา 

 “เราศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยๆ วันหนึ่งคิดวามันจะเปนหลักสูตรที่ 
เหมาะสม เด็กผมอาจจะเรียนชาหนอย 11 ขวบก็ไมเปนไร รากแกว 
ตองแนน ผมไมปลอยใหออกไปแบบรากคดรากงอ คนที่ประสบความ 
สำเร็จ รากแกวแนน ในชวงเวลา 6-7 ป เราจะสรางความมั่นคงทาง 
การศึกษาใหเด็กไดยังไง เพราะเขาตองออกไปเจอระบบการศึกษาขางนอก 
นะ ผมไมกลัวที่จะนำเด็กรุนนี้ไปศึกษาในระบบการศึกษาขางนอก ผม 
มั่นใจวาถาสรางรากแกวที่ดีแลว ลูกหลานผมจะไปโตที่ไหนก็ได นาจะ 
ปรับตัวไปในทางที่ดีดวย เพราะภูมิตานทานสูง”

เมื่อถามถึงคร ู ประธานผูมีโครงการดีๆออกมาไมหยุดยั้งกลาววา
“คงมาจากทั่วโลก แตเริ่มตนจากตรงนี้ ที่เราเรียนรูมา สิ่งผิด 

พลาดในชีวิต ทุกคนผิดพลาดมา กำลังหาทางออกได ผูอำนวยการ 
โรงพยาบาลแวนคูเวอรพรอมจะเปน volunteer (อาสาสมัคร) ใหเขาคุย 
กับลูก ลูกเขาก็พรอมที ่จะมา คือตอนนี้เรากวางไปเรื ่อยๆ แลวฮะ  
เพราะผมเดินทางตลอด ตอนนี้ผมอยูขางนอกเยอะ เราก็ไดเจอคนอีก 
ระดับหนึ่ง สูงขึ้นไปเรื่อยๆ และสิ่งที่เราทำเนี่ย คนเขามอง วันนี้อะคา-
เดมีเปนพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 7-8 มหาวิทยาลัยแลว” 

สวนเรื่องโรงพยาบาลก็ไมนาแปลก ความหางไกลของชุมชนบน 
ดอยทำใหสาธารณูปโภค ความสะดวกสบาย ความเจริญตางๆ เขามา 
ถึงชาอยูแลว ไฟฟาเพิ่งมีมาไมถึงสิบป เชนเดียวกับบัตรประชาชน และ 
โรงเรียนขยายโอกาส ในอดีตมีคนปวยหนักสักกี่คนเลา แบกสังขารลงเขา 
ไปพบหมอไดทันเวลา   

“ถาเราเห็นวา การรักษาพยาบาลไรสาระ เราก็สราง 300 ลาน 
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เรื่องชนเผาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทุกวันนี้วัฒนธรรมถูกบิดเบือน 
โดยฝรั่งที่เอาเด็กชาวเขาไปเลี้ยงตั้งแตเด็ก ปนี้พวกเราสองคนจะไปเรียน 
โบราณคดีเรื่องอีกอ กะสงใหถึง ph.d เจาะลึกลงไป มีคนเดียวที่ศึกษา 
ลึกในเรื่องนี้คือจิตร ภูมิศักดิ์…ขอมูลตรงนี้ ผมขอเวลาอีกสัก 10 ป ลูก 
หลานผมเริ่มตนจาก 2 อาจจะมีเพิ่มเขาไปอีก นอกจากศึกษาในมหาวิท 
ยาลัยแลว เราก็จะลงลึกไปถึงหมูบานตางๆ

“วันที่ 16-17 เมษายน ของทุกป เราจะมีงานคารวะผูอาวุโส 
เปนงานของกาแฟดอยชาง มีการพูดคุยเรื่องวัฒนธรรม จัดมาแลว 2 ป 
ไดผลครับ เราเชิญพี่นองมาจากประเทศพมา ลาว ประเทศจีน”

วันนี้จากกาแฟ อยูรอดดวยการอยูรวม ดอกผลกลับงอกเงย 
ไกลกวาที่คิด กาแฟไมใชกาแฟธรรมดา แตเปนกาแฟระดับโลก การ 
อยูรอดกลายเปนความอยูดีกินดี ไมใชแคในแงชีวิตความเปนอยู แตลึกซึ้ง
สูจิตวิญญาณของเผาพันธุ แลวยังเลยไปถึงอนาคต…

“วันหนึ่งในอนาคต หนี้หมดหาถึงหกลานเนี่ย เราจะสรางคณะ 
กรรมการขึ้นมาดูแล 3 จุด จุดของการบริหารจัดการ เราสรางองคกร 
ขึ้นมา องคกรตองรับรู วา กำไรทุกบาททุกสตางคไปไหน ตองดูแล 
ทุกคนเทานี้ 60 เปอรเซ็นต เปนจุดของการรักษาพยาบาล การศึกษา 
30 เปอรเซ็นต อันนี้ผมใหมูลนิธิเขามาบริหาร เปาหมายของมูลนิธิคือ 
การรักษาพยาบาล การศึกษา แลวยังมีอีก 10 เปอรเซนตคือปลอยให 
เงินงอกไมเลิก ใหคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งมาดูแล เปนเงินฉุกเฉิน เปน 
Emergency case สำหรับคนที่ตองการสรางอนาคตใหม สำหรับคน 
ที่ขาดเหลืออะไรก็แลวแต

“…สรางโรงเรียน ขนาด 200 คน จาก 2 ขวบถึง9 ขวบ ผมขอ 
โตกวานั้นไมเปนไร คิดเปนแลว แตผมมั่นใจวาผมสรางรากแกวที่ดีได  
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การอยูรวม (เนน)”
“ผมคิดวา เกิดจากความเขาใจรวมกัน และตองเกิดจากการ 

ตอสู มีเปาหมายอันเดียวกัน ความคิด… แตผมคิดวาไมมีเทคนิคอะไร
นะ ผมคิดวาถาไมมีความคิดวา ‘จะทำรวมกัน’ นี่มันเปนไปไมได”  

ชาญชัยสรุปเปนภาษาเฉพาะตัว กอนเลาตอไปวาตอนนี้ผูเฒา 
ผูแกตางก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ลูกหลานสรางทำ ฉันแกลงถามวา ความ 
สำเร็จมาจากพี่วิชาใชไหมละ คนท่ีมีใครเลาลือวา เปนฮีโรอยูบนดอยชางนะ

“ไมใชๆ มาจากการอยูรวม แลวก็การใหโอกาสซึ่งกันและกัน  
หมายถึงคนนี้เปนคนไมดีนะ แตถาเขาพรอม เราก็ใหโอกาสเขามาทำงาน 
รวมกัน ตอนนี้พวกผมจะเนนคุณภาพ เพราะดอยชางมีชื่อ ถาไปซื้อ 
กาแฟราคาถูกมาจากที่อื่นมาขาย ถาพวกผมรูจะตัดออกจากกลุม คุณ 
อยูกาแฟดอยชางไมได เคยทำมาแลวดวย เมื่อสองปที่ผานมา ถาเขา 
กลับมาได เราก็จะรับ”         

หากใครไมไดมาสัมผัสดวยตนเอง ไดฟงเรื่องราวของวิชาผาน 
สื่อตางๆ ก็อาจนึกไปวา ดวยคุณสมบัต ิ ประสบการณและความสามารถ 
ของเขา กาแฟดอยชางเกิดขึ้นไดเพราะสุภาพบุรุษผูนี้ แตที่เราไดเห็น  
จากคำยืนยันของทุกคน จากสิ่งที่แตละคนทำ จากความมั่นใจที่ฉายชัด 
ในแววตา คำพูดที่ออกมาจากการปฏิบัติอยางรูจริง รวมทั้งความรูสึก 
ภาคภูมิใจในสิ่งที่ไดตอสูและรวมสราง เหลานั้นไมอาจหลอกลวงไดวา 
ความสำเร็จในวันนี ้ ทุกคนลวนมีสวน ชาญชัยสรุปยิ้มๆวา 

“พี่วิชาเปนเทียนไข พวกผมเปนไฟแช็ก”  
ฉันหยอดมุก แลวจะไปเผาใคร ในเสียงหัวเราะประสานกลาง 

ดงดอยเงียบสงัดนั้น เรารูวาคำตอบคืออะไร เผาความไมรูอยางไรละ 
เผาอุปสรรค มานมายาที่ขวางกั้น ปดตา และยึดแขนเราไวไมใหเอื้อม 
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สรางโรงพยาบาล โรงพยาบาลในเมืองแพงเกินไป นอน 2 คืน สอง 
หมื่นเจ็ดใชไหม (หันไปถามมิกะ) ที่เราสื่อออกไป volunteer เพียบ  
หมอที่ไมตองการอะไรแมแตเงินเดือน เพราะองคกรของเขาก็อยากมา 
เรียนรู”

เรื่องราวสวนใหญมาจากคำบอกเลาของอาบอ ซึ่งหยอกเยาใน 
ภายหลังวา ใครจะไปรูที ่ผมพูดอาจจะไมจริงก็ได ฉันเองฟงไปคิดไป 
หมอกยามค่ำคืนไหลลองมาจากปา หอมลอมเราทุกดาน พวกเราเริ่ม 
หันไปหาเสื้อกันหนาว จูๆ ฉันก็โพลงออกไป นี่มันปาฏิหาริยชัดๆ! ดวย 
รูสึกทึ่งจัดในตัวตนและความคิดของวิชา รวมทั้งขอมูลพิเศษของกาแฟ 
ดอยชาง

“ไมใชปาฏิหาริย เรื่องจริ๊ง (เสียงสูง) มันไมใชแคกาแฟ กาแฟ
เปนอะไรท่ีทำเงินไดเทานั้น” วิชาสวนทันที ชาญชัยอธิบาย

“เปนความจำเปนที่เราตองอยูรวม พี่วิชาบอกวา เราจะอยูรอด 
ได เราตองอยู ดวยกัน เราตอง 
รวมกัน ผมคิดวาอยางน้ันนะ”

อาบอใสอารมณ “ก็รวม
กันแลวถึงเขมแข็งนะ ผมโคตรเกง 
คิดอะไรก็ได แตปลูกขาวไมเปน 
ผมจะเอาอะไรแดก ผมถามแคนี้  
ปลูกบานก็ไมเปน แลวผมจะอยู 
ตรงไหน เขาปลูกขาว ผมพัฒนา 
ขาว แตถาเราไมใหเกียรติซึ่งกัน 
และกัน ไมเคารพ ตางคนตางคิด 
ก็ไมพัฒนา ไมเกิดเมือง มันคือ 
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บานดอยชางในวันนี้ไมแตกตางกับหมูบานบนพื้นราบ ไมแนวา 
อาจจะเจริญกวาดวยซ้ำ ตางกันตรงที่ตั้งเทานั้นเอง ถนนเทซีเมนตนั้น 
เดี๋ยวก็ลดลูลง เดี๋ยวก็หักเลี้ยวขึ้นไปตามถนนที่เหมือนตรอกซอกซอย 
เปนหมูบานที่เหมือนเมืองเล็กๆบนที่สูง จะหาบานที่ตั้งบนที่ราบแทบไมมี 
ฉันแอบมองหาวามีบานหลังคามุงจากกี่หลัง นับไปนับมาทั้งขาไปขากลับ 
ไดหลังเดียว เปนอยางที่อาเดลกับลีพีบอก เมื่อกอนทั้งหมูบานมีรานคา 
อยูรานเดียว มีรถยนตสองสามคัน แตเดี๋ยวนี้บานทุกหลังมีรถยนต 2 
คัน รานคาเทาที่เห็นม ี 3-4 ราน สภาพบานเรือนกออิฐโบกปูนอยางดี  

เรามาถึงบานตึกของลุงพิกอ ซึ่งอยูรวมกับลูกหลานสองสาม 
ครอบครัว วันนี้มีงานแตงงานในหมูบาน ผูอาวุโสอยางคุณลุงตองไปรวม 
ในพิธี เราพากันบุกเขาไปในครัวไฟ ถึงแมบานจะกลายเปนตึกไปแลว 
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ถึงโอกาส สำหรับวิชา เมื่อฉันดึงดันกลาวในทำนองวามีคุณูปการตอ 
ดอยชาง ก็ตอบมาอยางไมรำคาญใจวา

“ผมไมไดใหอะไรเขา นอกจากวิถีคิด เขาใหเกียรติผมเปนผูนำ 
เปนประธานบริษัทเพราะผมพูดไทยไดชัดกวาคนอื่นเทานั้น (หัวเราะ)”

อาเดลบอกวา “พี่วิชาไมไดเอาอะไรมา เขามาตัวเปลา พี่วิชา 
ไมมีอะไรเลย ทุกคนไมมีอะไร ทุกคนวางเปลาแคนั้นเอง ความวางเปลา
ทำใหสิ่งตางๆเกิด” 

แลวพูดกลั้วหัวเราะทีเลนทีจริงวา “อีกหนอยเขาก็ลงไปแลว 
เขาแกแลว ก็อยากจะไปทำอยางอื่น” วิชาเสริมวา ดอยชางอยูไดแลว 
ถึงแมตัวเขาจะตายลงไปวันนี้พรุงนี้ แตระบบก็จะดำเนินไปของมันได  
เพราะฉะนั้นเวลาขางหนาจึงเนนท่ีอนาคต นั่นคือเรื่องการศึกษาของเด็ก ๆ  
และการดูแลคุณภาพชีวิต การปองกันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
ของชุมชน

คืนนั้นเราทุกคนนอนหลับเปนตาย ไรกาแฟและหมูบานรอเรา 
อยู รวมทั้งโรงงาน เราจะไดเห็นขั้นตอนการผลิตกาแฟแลว กาแฟที่เรา
กินเขาไปโดยไมรูที่มาที่ไป และไมรูวาแตละที่แตละแหงอวดอางสรรพคุณ 
หรือกดขี่ขูดรีดเกษตรกรผูปลูกอยางไรบาง

หมูบานดอยชางมีสีขาว เขียว น้ำเงิน แดง เห็นลิบๆจาก 
ลานตากบนไหลเขา จากศูนย (บริษัท) ตองอาศัยพาหนะสัตยซื่อคันเดิม 
ถนนหนทางในดอยลำบากไมใชนอยเมื่อเทียบกับถนนในเมือง แตพาหนะ 
ที่สมบุกสมบันก็ฝาไปอยางไมยั ่น สองขางทาง ตนกาแฟทรงพุมตน 
ไมสูงนักยังไมสุกดี ลูกเขียวๆกลมๆอยูรวมกันเปนชอ ลีพี ไกดอาสา 
จอดใหเราชมกาแฟสุกสีแดงที่เรียกวาเชอรี่ที่สวนริมทางแหงหนึ่ง กอนจะ
เขาไปคารวะคุณลุงพิกอท่ีหมูบาน
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จากหมูบาน เราไปยังโรงแปรรูป 
เห็นเครื่องถอดเปลือกกาแฟที่ชาวดอยชาง 
คิดคนใหสีไดทีเดียวพรอมกัน 3 ชอง ม ี
ตะแกรงรอนคัดขนาด และแยกเมล็ดที่ใช 
ไมไดออก ถัดจากเครื่องสีเปนบอหมัก  
สำหรับแชกาแฟที่สีแลวทันทีในเวลา 24 
ชั่วโมง กอนนำมาหมักตออีก 48 ชั่วโมง 
แลวแชลางน้ำสะอาดอีกรอบ กอนจะนำ 
มาเกลี ่ยตากในแสงแดดบนลานสะอาด 
อยางที่เรียกวาเปนแบบเปยกอยางสมบูรณ์ 
ซึ่งคนพบวาไดกาแฟสารที่มีคุณภาพและ 
รสชาติดีที่สุด

จากกลิ ่นหอมของกาแฟ เรา 
ติดตามมาจนถึงสวน จากนั้นตามเมล็ด 
มาถึงบอหมัก ถึงลานตากแลวก็ตองไป 
ตอจนถึงที่สุด ลีพีพามาดูเครื่องคั่วที่สูง 
ขนาดหนึ่งหองยอมๆ สูงราวสองชั้น ไม 
ตองบอกก็รู ว ามีมูลคามหาศาลปานใด 
ว ิศวกรของเราย ังไม ม ี เวลาถอดแบบ  
ผลิตเองได ใกลๆเครื่องคั่วมีกาแฟสาร 
(กาแฟซึ่งกะเทาะเปลือกที่เรียกวากะลา 
ออกเรียบรอยแลว) สีเข ียวฟาอยู  ใน 
กระสอบ มีทั้งกาแฟธรรมดา และกาแฟ 
เมล็ดโทนพีเบอรี ่ พอเดินออกมาขาง 
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แตปาเบเช ภรรยาของลุงพิกอยังคง 
ครัวแบบดั้งเดิมเอาไว เปนครัวใน 
เรือนของชาวอาขา ที่มีแมเตาไฟ 
ตั ้งตรงกลาง มีพวงขาวโพด พริก  
ธ ัญพืชตางๆแขวนรมควันอยู บน 
เพดาน ในครัวมีแสงนอย แตแสง 
แหงรอยย้ิมและแววตาอารีสองไสว

แมเฒากำลังนั ่งกระสับ- 
กระสาย ตามคำแปลของลามลีพ ี 
ถาเปนทุกวัน ปานนี้แกตองออกไป 

ที่สวนแลว ไมแตงกิ่งก็ถอนหญา กวาจะกลับมาบานก็เย็น แตในตะกรา 
ที่คลองแขนมีผักหญาอยูเต็ม วิถีชีวิตของคนที่นี่เปนอยางนี้ ผูกพันอยู 
กับสวนกาแฟ ปลูกไมผลไมใหญใหรมเงาแกกาแฟ แลวปลูกผัก อาศัย 
รมเงากาแฟบังอีกทีหนึ่ง ชวยกันดูแลทั้งเด็ก ผูใหญ และคนเฒาคนแก 
ขาวก็หอมากินในสวน วันๆแทบไมตองใชเงินเลย ยิ่งในฤดูเก็บเกี่ยวดวย 
แลว สมาชิกในครอบครัว ลูกเล็กเด็กแดงตางสนุกสนานไปกับการปลิด 
เมล็ดกาแฟ ประการหลังนี้ คุณวิชาบอกฝรั่งไมเขาใจ เปนอุปสรรคหนึ่ง 
สำหรับตลาดเมืองนอกเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก นอกจากเรื่องแฟรเทรด 
ที่สรางกฎระเบียบกีดกันของบางประเทศ  

สำหรับตลาดตางประเทศนั้น เปนการรวมทุนกัน ชาวดอยชาง 
สงกาแฟไป และรับสวนแบงกำไร ทางโนนเปนฝายจัดการขาย แต 
หลักการที่ยึดถือคือ จะไมมีการขายหุนใหใครมาเปนเจาของกิจการ พี่นอง 
อีกอบนดอยชางคือคนปลูกกาแฟ เปนเจาของกาแฟดอยชางแตเพียง 
ผูเดียว  
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พี่วิชาเปนคนทำใหกาแฟดอยชางออกไปสูตลาดโลก คำถามนี้ฉันถามไป 
และไดรับคำตอบแลวนี่นา

อะไรเลาคือสิ่งที่ทำใหชุมชนหนึ่งๆเขมแข็ง จากประสบการณอัน
นอยนิดของฉัน ทั้งที่ประสบมา อานพบ และจากคำบอกเลานั้น หาก 
ลองแทนที่วิชาเปนคนอื่น ใครก็ไดซึ่งสามารถทำใหพี่นองในชุมชนมารวม 
กลุมละ หรือถาหากเปลี่ยนกาแฟเปนสิ่งใดก็ตามแตที่สามารถรวมใจทุก 
คน การอยูรวมก็จะบังเกิด ซึ่งแนนอนวายอมจะแตกยอด พัฒนาตอไป
สูมิติอื่นๆของชีวิต เชนทำใหเยาวชนอยางลีพี ไมตองทิ้งหมูบานเขาไป 
หางานทำในเมือง ทำใหคนในหมูบานที่ดิ ้นรนอพยพไปแสวงหาความ 
มั่นคงของชีวิตในเมือง เชน อาจารย ขาราชการบางทาน กลับมาทำสวน 
กาแฟที่บานเกิด ไดอยูพรอมหนาพรอมตา ปูยาตายายลูกหลานเหลน  
บนผืนดินเรือกสวนที่ภาคภูมิใจและหลอเลี้ยงทุกชีวิตไดอยางแทจริง  

สิ่งที่หนวยงานพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชนตองการคือตรง 
นี้ไมใชหรือ ความเขมแข็งที่ออกมาจากชุมชนเอง โครงการที่มาจากคน 
นอกซึ่งไมเขาใจ ไมทะลุไปสูวิถีชีวิตนั้นไมเคยอยูไดนาน ตางจากสิ่งที่มา 
จากขางในชุมชน ไมวาจุดเริ่มตนนั้นจะเปนอะไร ลูกน้ำยุงลายที่นามะเฟอง 
หรือการขาดแคลนน้ำอันเนื ่องมาจากไรสมที ่บานสันทรายคลองนอย 
อำเภอฝาง สิ่งที่เปนปญหาปากทอง เปนความเดือดรอนหรือเปนความอยู 
รอดของทุกคนรวมกัน เมื่อใครสักคนหนึ่งริเริ ่มหาหนทางแกไข ยอม 
เกิดแรงดึงดูด เหนี่ยวนำทุกคนมารวมใจ พลังมากมายมหาศาลก็บังเกิด 
เรื่องราวมหัศจรรยจึงติดตามมา ดุจเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแลวบนดอยชาง 
 ทุกวันนี้ดอยชางศึกษาคนควา สรางผลิตภัณฑจากกาแฟเพิ่มขึ้น 
เรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ขยายธุรกิจไปทั่วโลกอยางไมหยุดยั้ง มีรานกาแฟ
ที่ใชผลิตภัณฑกาแฟของดอยชางกวารอยแหงทั่วประเทศ นอกจากราน
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นอกก็พบกาแฟที่คั่วสำเร็จเสร็จดีบรรจุอยู 
ในถุงสีขาว มีรูปลุงพิกอกับชื่อดอยชาง 
ติดฉลากเรียบรอยสวยงาม  

เราผานโรงเก็บกาแฟ ผานโตะ 
คัดกาแฟดวยมือคน ขางๆมีเปลเด็กออน 
แบบชั ่วคราวทำจากผาขะมาขึงดวยไม  
กลับมาที่รานอีกครั้งหนึ่ง ดื่มกาแฟอีกสัก 
ถวยจะเปนไรไป คราวนี้เอง ฉันไดโอกาส 
ซื้อผลิตภัณฑดอยชางฝากเพื่อน สบูกาแฟ 

สีน้ำตาลใส กาแฟสดสองสามถุง เกรดเอใชชื่อดอยชาง เกรดรองลงมา
คือ Ego กับ DNA แลวมีอะไรอีกหนอ

ในโถงอะคาเดมี พีวิชาใหชิมเหลากาแฟหอมหวานนุมลิ้น พรอม 
กับบอกวา กำลังสั่งถังหมักไวนอยู สวนผลิตภัณฑ by product อื่นๆ 
นั้นอยูในระหวางศึกษาคนควา  

“บายโปรดักตที ่จะทำมีเครื ่องสำอางทั้งหมด เราเจอแลว ม ี
หลายหนวยงานที่คนควาดวยกัน เรามีเบสอยูบนดอยชาง แตมีคนชวย 
ในฮัมบูรก โอซากา จะเปนเครื่องสำอาง ลักซัวร่ีเนเชอรัลท้ังหมด”  

เหลากาแฟหอมมาก สีน้ำตาลเขมขน ผูผลิตบอกเปนคาลัวร 
ไดรับรางวัลมาแลวหลายรางวัล ดูทาชาวดอยชางจะทำไมทันขายเสียแลว
เพราะมีแตของดีๆเต็มไปหมด

ดอยชาง ดอยชาง ชาวดอยชางโชคดีอะไรอยางนั้น ไมๆ ไมใช 
เรื่องของโชคหรอก หรือวาเปนเพราะกาแฟ ถึงแมวากาแฟดี คุณภาพ 
เยี่ยมติดอันดับโลก แตถาพี่นองไมรู ถูกพอคาคนกลางรับซื้อในราคาต่ำ 
เหมือนเมื่อกอน ทุกอยางก็โอละพอ ถางั้นก็ตองเปนเพราะพี่วิชาแนๆ 
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ของชาวดอยชางเองที่เชียงราย 
อำเภอ แมสรวย และกรุงเทพฯ 

จากการรวมแรงรวมใจ 
อยางแข็งขันบนผืนโลกสูงเทียม 
เมฆ ผูคนที่นั่นหมดปญหาเรื่อง 
ปากทองแลว และไดหันกลับมา 
ฟนฟูวิถีวัฒนธรรมชนเผา

วิถีกสิกรรม การอยูกับ 
ปาเขา อนุรักษรักษาธรรมชาต ิ
สนับสนุนสงเสริมบุตรหลานให 
เทาทันโลกที่รุดหนาไปโดยไมลืมกำพืดรากเหงา และยังเตรียมตั้งรับกับ 
ความเสื่อมตางๆที่พวงมากับความเจริญทางวัตถุ ที่กำลังไหลทวนแรง 
ดึงดูดของโลก แลนลิ่วข้ึนสูยอดดอยยามนี้

วันนี้ เมื่ออยูรวมจนอยูรอดแลว ชาวดอยชางเปดกวาง พรอม
ที่จะเผื่อแผแกใครก็ตามที่เดินทางไปเยือน เต็มอกเต็มใจบอกเลาประสบ-
การณ รวมทั้งความรูเรื่องกาแฟและการรวมกลุมอยางไมหวงแหนปดบัง 
ทุกวัน ทุกคนไมลืมใครครวญสิ่งที่ทานผูเฒาบอก ไมวาจะทำอะไรให 
รักษาสามสิ่งนี้ ความตั้งใจ-ความพยายาม-ความอดทน และกอนเริ่มตน 
วันแตละวัน บอกตัวเองวา เราจะคิดใหดี ทำใหดี และทำดีที่สุดทุกๆ 
วัน 

เมื่อชุมชนเขมแข็ง ประเทศชาติก็มีความหวัง  
ดวงไฟดวงนอยจุดสวางขึ้นแลว ที่โนน ที่นี่ ไมชานาน ยอม 

สวางไสวไปทั่วโลกหลา
อยจุดสว
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